



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ ฉีดแล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-
โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รมว.กลาโหม มีสีหน้าปกติ
ขณะ นพ.ยง ภูวรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา
คลินิก จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นผู้ฉีดวัคซีน
แอสตราเซนเนกาให้เป็น
เข็มแรก ที่ทำเนียบรัฐบาล.



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

กวาดูทั้งตลาด ▶
สำนักงานเขตบางแค
กทม. ระดมกำลังเจ้า-
หน้าที่ ผู้ประกอบการ
เจ้าของแผงและลูกจ้าง
ร่วมกันทำความสะอาด
ตลาดสดย่านบางแค ทั้ง
6 ตลาด หลังพบผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 จำนวนมาก
และกระจายไปหลาย
พื้นที่ โดยทำความสะอาด
ปิดกวาง เช็ดถู ชัก ล้าง
ล้างขยะ ฝนน้ำยาฆ่าเชื้อ
และยังคงปิดทั้ง 6 ตลาด
ต่อจนถึงวันที่ 18 มี.ค.นี้





ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

เข็มแรกนายภา ผ่านฉลุย พ่วงทีม19รวมถ.

เหลืออีก9ครม.ปฐิเสถหึก
ทิดใหม่-สามทะเล็ก149ราย
วธ.ชงงกสาคน้ำสงกรานต์

นายกฯ อารมณดี หลัง “หมอยง” ปักเข็ม
ฉีดวัคซีนแอสตราฯ เข็มแรกให้เรียบร้อย
โดยมีรัฐมนตรีอีก 19 คน อาจารย์หมอ 5 คน
ร่วมฉีดด้วย เพื่อสร้างความ ★ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑)

เข็มแรกนายกฯ ☆ ต่อจากหน้า 1

เข็มวันวัคซีนปลอดภัย ขณะที่รัฐมนตรีไม่ประสงค์จะฉีด ๑ คน รวมถึง “บิ๊กป้อม” ที่อ้างอายุมากแล้ว ด้านสถาบันวัคซีนแห่งชาติยืนยันพร้อมส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนกา ที่ผลิตจากสยามไบโอไซเอนซ์ให้รัฐบาลครบ ๒ ล้านโดสในปีนี้ สอดรับกับ “อนุทิน” ย้ำคนไทยได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมภายในสิ้นปี ขณะเดียวกันผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศล้าไม่หยุด 144 คน มาจากนอกประเทศ 5 คน เฉพาะ กทม. พบผู้ติดเชื้อพรวด 100 คน ด้านเขตบางแค นำเจ้าหน้าที่ระดมทำความสะอาด ๘ ตลาดตลอดวันให้ปิดต้องจนถึง 18 มี.ค.นี้ ส่วนวช.จัดเงินแล้ว งดเล่นสาดน้ำสงกรานต์

ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในไทยกลับมาพุ่งพรวดเกินร้อยอีกครั้งแม้ไทยมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไปบ้างแล้วเป็นวัคซีนซิโนแวคจากประเทศจีน รวมถึงนายกรัฐมนตรีที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา

★ นายกฯฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว

ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 16 มี.ค. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำรัฐมนตรี 19 คน ประกอบด้วย 1.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รว.พาณิชย์ 2.นายอนุชา นาคาศัย รว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 3.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย 4.นายอานันท์ ปันยารชุน รว.การคลัง 5.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รว.การท่องเที่ยวและกีฬา 6.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม 7.นายราฐินันท์ ปันยารชุน รว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.นายสุชาติ ชมกลิ่น รว.แรงงาน 9.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 10.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.ยุติธรรม 11.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รว.การคลัง 12. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รว.พาณิชย์ 13.นายทรงศักดิ์ ทองศรี รว.มหาดไทย 14.นายนิพนธ์ บุญญามณี รว.มหาดไทย 15.น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐี รว.เกษตรและสหกรณ์ 16.นายอรรถพร สิงหวิชัย รว.คมนาคม 17.พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รว.กลาโหม 18.คุณหญิงกัญญา โสภณพนิช รว.ศึกษาธิการ และ 19.นายเฉลิมชัย ศรีพัฒน์ รว.เกษตรฯ ที่ตามมาฉีดวัคซีนในภายหลัง โดยกระทรวงสาธารณสุขนำทีมแพทย์และพยาบาลมาบริการ ฉีดวัคซีนเข็มแรกได้รับ

การฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซเนกา โดยมีนายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากฎหมายที่ปรึกษาสถานการณโรคระบาดโควิด-19 เป็นผู้ฉีด หลังจากฉีดแล้วเข้าห้องพักสังเกตอาการจากคณะแพทย์ 30 นาที พร้อมลงทะเบียนในระบบ เพื่อบันทึกชนิดของวัคซีนและติดตามอาการ ก่อนรับนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ต่อไป ตามกำหนดคือ วันที่ 25 พ.ค.นี้

★ ย้ำเร่งฉีดให้มากที่สุด

ต่อมา นายกฯพร้อมนายอนุทิน และ นพ.ยง ร่วมแถลงข่าว โดยนายกฯกล่าวว่า คนที่ได้รับการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกา นพ.ยงเป็นผู้ฉีดให้ ขณะนี้เป็นช่วงพักสังเกตอาการประมาณ 30 นาที ยังไม่รู้สึกอะไรที่ไม่ปกติ วันนี้ขอใช้โอกาสพูดคุยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นคลายสงสัยต่างๆ ที่ผ่านมากทุกคนทราบคืออยู่แล้วตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 ไทยได้เริ่มฉีดวัคซีนโควิด โดยนายอนุทินได้สร้างความมั่นใจด้วยการรับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกและได้แจกจ่ายฉีดกับบุคลากรด้านหน้าและกลุ่มเสี่ยงสูง แจกจ่ายวัคซีนไปแล้ว 1๘,๕๐๐ โดส ใน ๑๖ จังหวัด มีผู้รับการฉีดแล้ว ๕๐,๘๘๘ ราย ทยอยต่อไปรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ครอบคลุมประชาชนให้มากที่สุด ขณะเดียวกันได้เปิดช่องทางให้ภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนได้ โดยต้องผ่านมาตรฐานขององค์การอาหารและยา (อย.)

★ “หมอยง” ปลุกคนไทยฉีดเพื่อชาติ

ด้าน นพ.ยงกล่าวว่า ขณะนี้วัคซีนที่ใช้ในโลกมีมากกว่า 10 บริษัท ได้ใช้ไปแล้วมากกว่า 350 ล้านโดสทั่วโลก ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้มีวัคซีนไปแล้ว เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. ตอนนี้มีวัคซีนอยู่ 2 บริษัท คือ ซิโนแวค และแอสตราเซเนกา ที่เริ่มฉีดกันในวันนี้ตนขอให้ความมั่นใจว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ในโลกมีความปลอดภัยเพราะได้ผ่านการศึกษาค้นคว้าขั้นสุดที่ทดลองมาจนถึงในมนุษย์ วัคซีนที่ผ่านออกมาไม่ว่าจะแอสตราเซเนกาหรือซิโนแวคได้ผ่านมาตรฐานทั้ง 3 ระยะ ขอให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าจะพ้นวิกฤตินี้ได้คงเห็นไม่ทันเรื่องวัคซีนแม้ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่สามารถลดความรุนแรงของโรคไม่ให้ถึงรณอนโรงพยาบาลหรือสูญเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมาก อยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาช่วยกันฝ่าฟันวิกฤติการฉีดวัคซีนครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นการฉีดเพื่อชาติและให้ชาติเราผ่านพ้นวิกฤติอันนี้ได้

★ “อนุทิน” โวลีนปีครบทุกคน

ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รว.สาธารณสุข กล่าวเสริมว่า รัฐบาลขอขอบคุณนายกฯที่ได้กรุณาสร้างความมั่นใจให้ประชาชนสำหรับการบริหารจัดการวัคซีนของประเทศไทย ยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่มีการขาดวัคซีน ขอให้มั่นใจว่าจากนี้ไปวัคซีนจะถูกแพร่กระจายไปยังประชาชนทุกคนจะเริ่มกระจายวัคซีนไปทั่วทุกพื้นที่ตั้งแต่เดือน มิ.ย.เป็นต้นไป เริ่มฉีดเฉลี่ยเดือนละ 10 ล้านโดส ภายในสิ้นปีประชาชนได้รับวัคซีนครอบคลุม ขอให้มีความมั่นใจว่ากระทรวงสาธารณสุขพร้อมทุกคนทำงานอย่างทุ่มเทไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย เพื่อให้คนไทยทุกคนปลอดภัย

★ “บิ๊กป้อม” อ้างอายุมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนรัฐมนตรีที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน มี ๑ คน ประกอบด้วย 1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 2.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ๓.นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและ รว.ต่างประเทศ 4.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รว.พลังงาน ๕.นายจุติ ไกรฤกษ์ รว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๖.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รว.แรงงาน 7.ร.อ.ธรรมนิต พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ 8.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รว.อุตสาหกรรม และ ๑.ประภัตร โพธสุธน รว.เกษตรฯ ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีให้กำลังใจนายกฯในการฉีดวัคซีน พร้อมกับคณะรัฐมนตรี โดย พล.อ.ประวิตรกล่าวเพียงสั้นๆว่า “โอ๊ย” พร้อมตอบสั้นๆ กรณีไม่มีรายชื่อร่วมฉีดวัคซีนด้วยว่า “อายุมากแล้ว”

★ “บิ๊กตู่” ยืนยันยังปกติดี

จากนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการฉีดวัคซีนไปก่อนวัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็เพียงอย่างเดียว ไม่ใช่เป็นอะไรทั้งสิ้นยกเว้นถ้ามีคนย้ายโหวตในวันรณรงค์และทุกคนก็ยังปกติ พร้อมระบุด้วยว่าฉีดไม่ฉีดก็คิดว่าไปเรื่อย จะฉีดได้หรือไม่อยู่ที่หมอ และจากนี้ได้เร่งปริมาณการฉีดให้ได้มากยิ่งขึ้นอาจจะมิลิณิกเคชั่นที่และทราบว่ามีหลายบริษัท หลายโรงพยาบาล ขอนำเข้าวัคซีนจะช่วยให้แบ่งเบาให้กับผู้ที่ต้องการเร่งด่วน ไปฉีดได้ไม่ต้องรอรัฐบาล

★ 5 อจ.แพทย์ร่วมด้วย

ต่อมาที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เจตตรา นามวาทผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรค กล่าวว่ในวันที่มีการฉีดวัคซีนให้กับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และอาจารย์แพทย์ ๕ คน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ได้แก่ ส.พ.ยง ภู่วรวรรณ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีต รว.สาธารณสุข ส.พ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ส.พ.เปี่ยมมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์รามธิบดี และ นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วย รว.สาธารณสุข ที่ผ่านมาระยะของเหตุอุลลฐานทางวิทยาศาสตร์ ยืนยันว่าการเกิดล้มเลือดในหลอดเลือดดำ พบมากในประชากรทวีปยุโรป ไม่เกี่ยวกับวัคซีน



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑)

★ ประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อฉีดเข็ม 2

นพ.เจตสรวกกล่าวอีกว่า วัคซีนแอสตราเซนคา... ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกมีประสิทธิภาพ... หลังการฉีดเข็มแรก 3 สัปดาห์สามารถป้องกันโรค... ได้ร้อยละ 76 เปรี่เซนต์ ยาวนาน 90 วัน และจะ... มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เมื่อฉีดเข็มที่สอง มีประสิทธิภาพ... เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 81.99 และผลการทดลองวิจัยในคน... ป้องกันโรคโควิด ป้องกันการติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง... และป้องกันอาการป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลและ... เสียชีวิตได้ร้อยละ 90.99 กลุ่มผู้รับวัคซีนไม่มีเสียชีวิต... ไม่มีป่วยหนัก โดยประเทศอังกฤษฉีดในผู้เฒ่าอายุ... 80 ปีขึ้นไป พบว่าสามารถลดอัตราการป่วยในระดับ... ที่ต้องเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลได้มากถึงร้อยละ 80... ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนแอสตราเซนคาให้กับนายกรัฐมนตรี... เป็นเข็มแรก ประธานแอสตราเซนคา ประเทศไทย... กล่าวถึงไทยว่าการฉีดเข็มแรกในไทยเป็นก้าวสำคัญ... และเป็นความร่วมมือร่วมกัน และแอสตราเซนคาไม่ได้... มุ่งหวังที่จะค้ากำไร แต่มุ่งที่จะให้ครอบคลุมนานา... ประเทศมากที่สุด เรียกได้ว่าเราได้เลือกบริษัทที่เป็น... ประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติและประเทศไทย

★ ไทยเจอผู้ป่วยใหม่ 149 คน

ต่อมาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เผยแพร่... สถานการณ์โควิด-19 ในไทยว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่... เพิ่มขึ้น 149 คน เป็นการติดเชื้อในประเทศ 144... คน จำนวนรายจังหวัด มาจาก กทม. 100 คน... สมุทรสาคร 34 คน ราชบุรี 2 คน ปทุมธานี 4 คน... นครปฐม 3 คน และเพชรบุรี 1 คน เป็นผู้เดินทาง... มาจากต่างประเทศ เข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้... 5 คน มาจากสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกา 3 คน สวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนี ประเทศละ 1 คน ทำให้... ไทยมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 27,164 คน หาย... ป่วยเพิ่ม 65 คน รวมหายป่วยสะสม 26,299 คน... อยู่ระหว่างรักษา 768 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม... ทำให้สะสมอยู่ที่ 87 คน

★ บางแคปิดล้างน้ำเชื้อ 6 ตลาด

สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค... โควิด-19 ในพื้นที่ตลาดบางแค นางสาวจิราพร อารินทร์... ผู้อำนวยการเขตบางแค เปิดเผยว่า สำนักงานเขต... บางแคระดมเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้ค้าดำเนินการบัก... คีลินึ่ง ทำความสะอาดตลาดบริเวณย่านตลาดสด... บางแค ถนนเพชรเกษม เขตบางแคทั้ง 6 ตลาด... ได้แก่ ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดติดติด ตลาด... วันเดอร์ ตลาดศิริเศรษฐนันท์ ตลาดใหม่บางแค... ตลาดคาสมารวมทั้งแผงค้าบริเวณท่าเทียบริเวณหน้า... ตลาดบางแคทำความสะอาดหลักสุขภาพบาล... มีทั้งปิดกวางเช็ดถู ล้างทำความสะอาดแผงค้าด้วย... น้ำยาฆ่าเชื้อ ปิดหยาไปเฝ้าคนละสายของเพื่อใช้... ปรับปรุงพื้นที่ตลาดให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อม... ติดขยะชุดลอกท่อ และฉีดไล่ฝ้าน้ำที่ระบายน้ำใน... พื้นที่ตลาด รวมถึงฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิว... สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการสะสมของเชื้อโรคและ... บริเวณโดยรอบ และยังคงให้ปิดตลาดทั้ง 6 แห่ง... เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-18 มี.ค.64

★ ตรวจได้แก้วนละ 1 พันคน

ด้านการตรวจเชิงรุก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า... ที่บริเวณสวนสาธารณะเพชรกาญจนารมย์ ซ่าง... เดอะมอลล์บางแค แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค... กทม. ซึ่งเป็นศูนย์บริการตรวจค้นหาเชื้อโควิด-19 ทาง... โพรงงมู (SWAB) ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค.เป็นต้นมา... ปกติแล้วสามารถรับตรวจได้เพียงวันละ 1,000... คน แต่ตลอดช่วงเช้าวันที่ 16 มี.ค.ประชาชน... ทายมาตรวจราว 3,000 คน จนเกือบเต็มพื้นที่... สวนสาธารณะ กระทั่งเวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ กทม... ได้แจกบัตรคิวให้ครบ 1,000 คน สถานการณ์จึง... คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

★ กฟผ.พบลูกจ้างติดเชื้อโควิด

วันเดียวกันนี้ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายสุทธิชัย... จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผลิตแห่ง... ประเทศไทย (กฟผ.) ว่าพบลูกจ้างหมอบริษัทปฏิบัติ... งานธุรการ ที่ทำงานในอาคาร ท.100 สำนักงานกลาง... กฟผ.จ.นนทบุรี ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 คน... จากการตรวจคัดกรองก่อนผ่าตัดและโหมโหมผู้ป่วย... ไม่ได้เดินทางไปที่พื้นที่เสี่ยงใน 14 วันที่ผ่านมา แต่... มีที่กักอาศัยใกล้ที่พักคนงานต่างชาติอาจเป็นสาเหตุ... ของการติดเชื้อได้ ขณะที่พบกลุ่มเสี่ยง 69 คน... แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 7 คน เสี่ยงต่ำ 7 คน และกลุ่ม... ที่ต้องตรวจเชิงรุก 55 คน โดยทั้งหมดจะทราบผลตรวจ... ในวันที่ 19 มี.ค.นี้ และขณะนี้อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน... ตั้งปิดอาคาร ท.100 เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่... 16-18 มี.ค.นี้

★ นครปฐมติดเชื้อมากขึ้น

ส่วนที่ จ.นครปฐม ช่วงบ่ายวันเดียวกัน... สาธารณสุขจังหวัด แจ้งยืนยันผู้ป่วยโควิด-19 ราย... ใหม่ 12 คน รวมผู้ป่วยสะสม 145 คน โดยผู้ติดเชื้อ... ทั้ง 12 คน อยู่ใน ต.ศรีมหาโพธิ์ ต.แหลมบัว อ... นครชัยศรี กับ ต.บ่อพลับ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง... นครปฐม ยังคงเชื่อมโยงกับตลาดย่านบางแคเนื่องจาก... ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าที่นำสินค้าไปขายและสัมผัสใกล้ชิด... กับผู้ป่วยติดเชื้อ และยังมีเจ้าเข้าซื้อมาติดลูกหลาน... 1 ใน 12 คน เป็น ด.ญ.วัย 6 ขวบ นร.โรงเรียนอนุบาล... สุธีธร อ.เมืองนครปฐม ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด... โรงเรียน เช่นเดียวกับโรงเรียนไผทวิทชา มูลนิธิชัย... พัฒนาเขตเทศบาลนครนครปฐม ประกาศปิดเรียน... 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-21 มี.ค.เนื่องจากมีผู้ปกครอง... นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ติดเชื้อโควิด-19... ส่วนเด็กผลตรวจเป็นลบ

★ วธ.ชัดเจนงวดสาคน้ำสงกรานต์

อีกด้านหนึ่ง ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)... นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วธ.กล่าวภายหลังการ... ประชุมแนวทางปฏิบัติในเทศกาลสงกรานต์ปี 2564... "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" ว่าจะ... ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัด... กิจกรรมสงกรานต์แบบนิวนอร์มอล เน้นเรื่องวัฒนธรรม... ประเพณีการท่องเที่ยวและสุขภาพ พิจารณาจัดกิจกรรม... ที่มีกรรมกรกลุ่มคนจำนวนมากและสัมผัสกันใกล้ชิด... วมถึงมีมติไม่ให้จัดสาคน้ำ ใช้ปืนฉีดน้ำและประแป้ง... ในพื้นที่จัดกิจกรรมทุกกรณี จัดพิธีรดน้ำดำหัวได้... จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1... คนต่อ 1 ตารางเมตร หลีกเลี่ยงการจัดในที่คับแคบ... หรือมีเครื่องปรับอากาศ ให้มีการเรียงแถวชำระน้ำ... แบบวันระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร... และสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร... หรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน เช่นเดียวกับ... การจัดงานสงกรานต์ให้จัดในพื้นที่โล่งแจ้งอากาศ... ระบายดี แสงแดดส่องถึง จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม... ตามขนาดของสถานที่ 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร... ห้ามประแป้งระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและ... สังสรรค์ในกลุ่มที่มาจากหลากหลายพื้นที่ ส่วนการ... รดน้ำมนต์นั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ... จะนำเสนอเข้าผู้พิจารณาของที่ประชุมมหา... เกรสวาคมต่อไป ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด... ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด... และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ หาก... พบฝ่าฝืนให้บังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุม... โรคติดต่อ และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

★ หลายชาติระงับฉีดวัคซีนแอสตราเซนคา

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค... โควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 16 มี.ค.มีผู้ติดเชื้อสะสมใกล้... 121 ล้านคน เสียชีวิตสะสมกว่า 2.67 ล้านคน นอกจากนี้... สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เยอรมนี อิตาลี... และฝรั่งเศสต่างระงับการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนคา... เพื่อสร้างความปลอดภัยไว้ก่อน ต่อมาสเปน โปรตุเกส... สโลวีเนียและลัตเวีย แม้แต่อินโดนีเซีย ก็ตัดสินใจ... ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนดังกล่าวออกไปเพราะ...เกรงปัญหาภาวะกล้ามเนื้อ เกิดเลือดต่า และผล...กระทบข้างเคียง ส่วนเวเนซุเอลา ประกาศจะไม่...รับรองออกใบอนุญาตให้กับวัคซีนของแอสตราเซนคา... ขณะที่ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัย... โลก (WHO) ยังย้ำถึงความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ... รวมถึงการขยายแห่งสหภาพยุโรป (EMA) เห็นดี...กับ WHO ว่าไม่ต้องการให้ประชาชนตื่นตระหนก... ทั้งยังคิดว่าไม่ฉีดวัคซีนเลย

เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ ฉีดวัคซีน...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และร่วมว.กลาโหม นำ ครม.เข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็มแรก โดย นพ.ยง ภู่วรวรรณ ฉีดให้ โดยนายกฯ เปิดเผยว่าปกติไม่ได้ตื่นเต้น

เตลิวีวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



◀ บิ๊กคลีนนิ่ง...เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางแค ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดียวทำความสะอาดตลาดบริเวณย่านบางแค ก่อนจะประกาศให้ปิดตลาดทั้ง 6 แห่งเป็นเวลา 3 วัน

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

วธ.เคาะวันสงกรานต์
ห้ามเด็ดขาด 'สาดน้ำ-ประแป้ง'
นายกฯฉีดแอสตราเซนeca-สั่งสวมหน้ากาก
แฉรมต.ไม่ฉีด'ธรรมนัส-นฤมล'เตรียมมีลูก

“บิ๊กตู่” ชี้m ประเดิมเข็มแรก ฉีดวัคซีนป้องกัน “โควิด-19” แอสตราเซนeca
ไร้ผลข้างเคียง บอกสวมหน้ากากดีกว่าเดิม ด้าน ครม. 18 คน สวมหน้ากากพร้อมฉีด เปิด
ชื่อ “10 รมต.” ไม่ประสงค์ฉีด “บิ๊กป้อม-วิษณุ” นำมา คัด “ธรรมนัส-นฤมล”
ไม่สมัครใจ เหตุเตรียมร่างกายรองรับบุตร วธ.ชง ศบค. ♦ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑)

สงกรานต์ □ ต่อจากหน้า 1

หุดใหญ่ ประกาศสงกรานต์ตั้ง “สาดน้ำ-ประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม” หลังเกิด “คลัสเตอร์ตลาดบางแค” ฟัง ผอ.เขตบางแค นำบิกกิ้นนิ่ง 6 ตลาด สัก “โควิด-19” แพ้ระบาด กทม. ขยายกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีน เพิ่ม 3 กลุ่ม ตั้งจุดตลาดบางแค 17 มี.ค. พร้อมงดกิจกรรมบ้านบางแค 2 ปีคศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตบางแค-ภาษีเจริญ จุฬาฯ วิจัยสำเร็จ “สุนัขดมกลิ่นหาผู้ติดเชื้อ” ครั้งแรกในไทย พร้อมประจำการสนามบินฯ เสริมคัดกรองปกติ

◆ นายกฯ ประเดิมฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กมลลาภ ก่อร่างก่อนจะฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาเป็นคนแรกว่า มีความพร้อม ซึ่งวัคซีนแอสตราเซนเนกาได้รับการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและไม่มีผลกระทบต่อฉีดวัคซีนในวันนี้ โดยเป็นการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกา เข็มแรกในประเทศไทย แต่ไม่ได้ฉีดเฉพาะนายกฯ เท่านั้น ยังมี ครม. และข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากจะได้รับการฉีดในวันนี้ด้วยเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน จากนั้นนายกรัฐมนตรี ซึ่งนำหนักและวัดความดันที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีความเสี่ยงต่อการฉีดวัคซีนก่อนเซ็นยินยอมการฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจโดยนายกรัฐมนตรีเลือกขวด วัคซีนแอสตราเซนเนกาด้วยตนเองในกล่องโดยได้หมายเลขขวดวัคซีนลงท้ายด้วย 509 และฉีดในเวลา 08.44 น. จากนั้นนายกฯ ฐวักซีนให้กับภคก่อนกล่าวว่ “นี่เป็นของแ้ววันก่อนเพื่อสาธิตเฉย ๆ วันนั้นอยู่กลางแจ้งที่สนามบิน วันนี้อยจริง อย่ไปเขียนใหม่และเทอะมโนไปเรื่อยเขียนข่าวก็ขอให้เขียนข่าวดี ๆ” จากนั้นได้ส่งให้กับพยาบาลได้เตรียมวัคซีน โดย นพ.ยง ภู่วรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ฉีดให้

◆ ไม่รับปากเล่นน้ำสงกรานต์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รว.สาธารณสุข กล่าวถึงการฉีดวัคซีนของ พล.อ.ประยุทธ์ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้ง 18 คน ว่า นายกฯ ประสงค์ฉีดวัคซีนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจมาตลอดแต่กระทรวงสาธารณสุขต้องคำนึงถึงความปลอดภัยประชาชน จึงต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง สำหรับการบริหารจัดการวัคซีนในไทยยืนยันได้ว่าประเทศไทยจะไม่มีวันขาดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชน ส่วนกรณี คลัสเตอร์ตลาดบางแคและส่งผลกระทบต่อมาตรการผ่อนคลายนช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และความปลอดภัยของประชาชน ไม่ได้พิจารณาเพียงเพื่อความสนุก เมื่อถามย่ว่าถึงเวลาแล้วยังไม่รับปากว่าประชาชนจะได้เล่นสงกรานต์ใช่หรือไม่ นายอนุทินไม่ขอตอบ เมื่อถามย่ว่าขณะนี้อยู่ไม่กล้ารับปากใช่หรือไม่ว่าประชาชนจะได้เล่นน้ำสงกรานต์ นายอนุทินกล่าวว่า ถ้ามแบบนี้ไม่ขอตอบไม่มีอะไรรับปากหรือรับกรรมอะไรทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามไม่ทราบว่ ในการประชุม สบค. หุดใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 มี.ค. จะมีหุดถึงเรื่องนี้อยู่หรือไม่ เพราะ สบค. หุดเล็ก จะเป็นผู้เล่น

◆ “บิ๊กตู่” ชี้สมองแล่นกว่าเดิม

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงผลจากการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาเป็นคนแรกว่า นึกแล้วว่าสื่อต้องถาม ซึ่งในห้องประชุมก็ได้สอบถามทุกคนที่ฉีดมากี่ชิ้นว่าปกติและยังสงสัยตัวเองรู้สึกหัวสมองแล่นดีจัง ยืนยันว่าไม่เป็นอะไรเป็นปกติเพื่อให้ทุกคนมั่นใจ ขณะเดียวกันวันนี้เร่งรัดให้ปริมาณฉีดมากขึ้นซึ่ง วันหน้าเมื่อวัคซีนมากขึ้นก็จะขยายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีคลินิกเคลื่อนที่กระจายไปในพื้นที่ต่าง ๆ ขณะเดียวกันวันนี้หลายโรงพยาบาลได้เสนอเข้ามายังกระทรวงสาธารณสุขในการขออนุญาตนำเข้าวัคซีนซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาและให้มีการอนุมัติโดยเร็วเพื่อฉีดให้ประชาชนทั่วไประวังด้วยโดยไม่ต้องรอรัฐบาล ถึงได้ตั้งเป้าไว้ฉีด 10 ล้านโดสต่อเดือน เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหลังการฉีดวัคซีนรู้สึกดีถึงแขนหรือไม่

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “ไม่ได้เป็นอะไรเลยแม้คนช่วยไม่ให้ก็โกรธว่าเมื่ออารมณ์ดี” สื่อจึงแซวว่ารู้แบบนี้มาจะฉีดตั้งนานแล้วใช่หรือไม่ นายกฯ จึงกล่าวตอบว่ “สื่อก็พูดไปเรื่อย ฉีดก็มีเรื่องไม่ฉีดก็มีเรื่อง คราม่ากันไปเรื่อย”

◆ รมต. ร่วมรับวัคซีนป้องกัน

สำหรับรายชื่อรัฐมนตรีที่ร่วมฉีดวัคซีนในวันนี้โดยรัฐมนตรีที่อายุต่ำกว่า 60 ปี จะต้องฉีดวัคซีนของซิโนแวค อาทิ นายสุชาติ ชมกลิ่น รว.แรงงาน อายุ 46 ปี นายวราวุธ ศิลปอาชา รว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อายุ 47 ปี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม อายุ 58 ปี นายอิทธิู รัตนเศรษฐ รว.คมนาคม อายุ 37 ปี น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รว.เกษตรและสหกรณ์ อายุ 58 ปี ส่วนรัฐมนตรีที่อายุมากกว่า 60 ปี จะต้องฉีดวัคซีนจากแอสตราเซนเนกา ประกอบด้วย นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรว.พาณิชย์ อายุ 65 ปี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย อายุ 71 ปี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รว.กลาโหม อายุ 64 ปี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รว.คลัง อายุ 64 ปี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รว.การท่องเที่ยวและกีฬา อายุ 65 ปี นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อายุ 60 ปี นายนิพนธ์ บุญญามณี รว.มหาดไทย อายุ 62 ปี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รว.มหาดไทย อายุ 62 ปี และคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รว.ศึกษาธิการ อายุ 80 ปี

◆ เปิดชื่อ รมต.ไม่ประสงค์ฉีด

ส่วนรัฐมนตรีที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีนมี 10 คน อาทิ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และ รว.การต่างประเทศ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรว.พลังงาน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รว.คลัง นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รว.แรงงาน นายจตุติ ไกรฤกษ์ รว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑)

◆ กาดเตรียมพร้อมมีบัตร

ขณะที่ รัฐมนตรีที่ไม่ได้ร่วมจัดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมกับนายกรัฐมนตรี โดยมีชื่อของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รช.เกษตรา และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รช.แรงงาน ด้วยนั้นโดยในส่วนของ ร.อ.ธรรมนัส และนางนฤมลนั้น มีรายงานว่า เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายให้สมบูรณ์ในการมีบุตรจึงขอชะลอการฉีดออกไปก่อน เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลกระทบ

◆ ชงลดสถานี-ปาร์ตี้ไทม์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ครม. ถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับกรวางมาตรการในการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ว่า กระทรวงวัฒนธรรมจะประชุมคณะกรรมการบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์โดยแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวจะเป็นไปตามที่เราได้เคยหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงวัฒนธรรมจะเสนอกรอบการปฏิบัติดังกล่าวต่อที่ประชุม ศบค. ในวันที่ 17 มี.ค. โดยจะอนุญาตให้จัดงานสงกรานต์ได้ซึ่งเน้นกิจกรรมตามประเพณี เช่น การตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แต่ต้องงดเว้นการเล่นสาดน้ำและการประแป้งไปก่อน เนื่องจากขณะนี้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ ทั้งนี้จะเสนอแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ ศบค. ชุดใหญ่พิจารณาในวันที่ 19 มี.ค. ส่วนการจัดงานในสถานที่ของเอกชน ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีถนนข้าวสารสามารถปิดถนนเพื่อจัดงานได้แต่ต้องลดสถานี ส่วนการจัดพิธีสงกรานต์และขบวนแห่ต่าง ๆ นั้น ขอให้ดูตามความเหมาะสม ขณะที่การจัดปาร์ตี้ไทม์ หรือกิจกรรมในสถานบันเทิงต้องดูเหมือนกับการงดเล่นน้ำด้วย เพราะได้วิเคราะห์กันแล้วมีความเสี่ยงเรื่องของการมีของเหลวเข้าสู่ร่างกายเช่นเดียวกับงานวันไหล จ.ชลบุรี ที่มีการเล่นน้ำที่บ้านและมีสถานี ชัดเจนว่าต้องจัดการสถานี งดการประแป้ง งดป็นฉีดน้ำ เช่นกัน

◆ ศบค.พบติดโควิดอีก 149

เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่าวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 149 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 21 ราย ผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก 128 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค 5 ราย รวมสะสม 27,154 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 24,218 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 2,936 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 26,299 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 768 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 87 ราย สำหรับรายละเอียดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 149 ราย จากระบบเฝ้าระวังและบริการ 144 ราย พบในกรุงเทพมหานคร (กทม.) 10 ราย สมุทรสาคร 3 ราย ราชบุรี 2 ราย นครปฐม 3 ราย ปทุมธานี 2 ราย เพชรบุรี 1 ราย ส่วนการคัดกรองเชิงรุก 128 ราย พบใน กทม. 90 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค ปทุมธานี 2 ราย สมุทรสาคร 31 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย

◆ บิ๊กกลืนนิ่ง6ตลาดบางแค

น.ส.รุจิรา อรินทร์ ผอ.เขตบางแค เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ สำนักงานเขตบางแค จึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้ค้า ดำเนินการบิ๊กกลืนนิ่งทำความสะอาดบริเวณย่านตลาดสดบางแค ถนนเพชรเกษม เขตบางแค ทั้ง 6 ตลาด ได้แก่ ตลาดศูนย์การค้า บางแค ตลาดกิตติ ตลาดวินเดอร์ ตลาดศิริ เศรษฐนันท์ ตลาดใหม่บางแค ตลาดเกษม รวมทั้งแห่งค้าริมบาทวิถีบริเวณหน้าตลาดบางแค โดยมีคณะผู้บริหารเขตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ ผอ.เขตบางแค กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานเขตบางแคจัดเตรียมรถน้ำฉีดเข้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายเทศกิจและเจ้าหน้าที่เขตบางแคที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้ประกอบการ เจ้าของแผงและผู้ค้าแผงลอยหน้าตลาดบางแค ดำเนินการทำความสะอาดตลาดบางแคตามหลักสุขาภิบาลโดยในช่วงเช้าเป็นการทำความสะอาด (แบบแห้ง) ดังแต่การปิดกาดเช็ดถูล้างทำความสะอาดแผงค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ สะดวกขยะ ปรับปรุงพื้นที่ตลาดให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและช่วงบ่ายจะฉีดล้างขัด และฆ่าเชื้อ ด้วยน้ำประปา ก่อนฉีดล้างน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวสัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการสะสมของเชื้อโรคและบริเวณโดยรอบทั้งนี้กำหนดให้ปิดตลาดทั้ง 6 แห่ง เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-18 มี.ค. หลังจากนั้นจะประเมินผล หากพบว่าผู้ติดเชื้อจำนวนมากจะพิจารณาขยายเวลาปิดตลาดออกไป

◆ ขยายกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีน

ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กทม. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 4 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังประชุม ร.ค.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. เปิดเผยว่า ที่ประชุมวันนี้ร่วมหารือประเด็นหลัก 3 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 มีมติเห็นชอบให้อนุมัติปรับแผนการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3 ข้อ ได้แก่ 1.ขยายให้แก่ประชาชนกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงติดกับ จ.สมุทรสาคร 6 เขต และมีอายุ 18-59 ปี 10 เดือน 2.ขยายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า ทั้ง 50 เขต และ 3.ฉีดให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดเพื่อความคุ้มครองแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว อย่างเช่น ที่ตลาดในพื้นที่เขตบางแค จะฉีดให้กับผู้ค้าและแรงงานในตลาด

◆ เริ่มฉีดตลาดบางแค 17 มี.ค.

ประเด็นที่ 2 การฉีดวัคซีนให้กับผู้ค้าและแรงงานในตลาดพื้นที่เขตบางแค กทม. และภาคีเครือข่ายพร้อมให้บริการฉีดวัคซีน ณ สถานพยาบาลที่กำหนด รวมทั้งผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางหรือหากเดินทางแล้วจะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อสามารถรับบริการฉีดวัคซีนโดยหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit ซึ่งจะออกให้บริการ ณ ตลาดบางแคตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.) เป็นต้นไป ทั้งนี้ในวันแรกของการฉีดวัคซีน ณ ตลาดบางแค คาดว่าจะสามารถให้

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑)

ตารางสรุปสถานการณ์โควิด-19 รายวัน
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

ป่วยสะสมในไทย
27,154

รายใหม่	ดีดในประเทศ	เสียชีวิต
149	144	87

ผู้ป่วยรักษา-หายป่วย-เสียชีวิต

รักษาตัว	หายป่วย	เสียชีวิตเพิ่ม
768	26,299	0

ยอดผู้ป่วย-ผู้เสียชีวิตทั่วโลก

ผู้ป่วยสะสม	เสียชีวิตรวม
120,767,458	2,672,010

บริการได้ประมาณ 500-600 คน และจะให้บริการต่อเนื่องจนกว่าจะครบ 6,000 คน สำหรับประเด็นที่ 3 ในสัปดาห์หน้า กทม. จะได้รับวัคซีนซิโนแวค เพิ่มอีก 240,000 โดสหรือสามารถฉีดให้ประชาชนได้ 120,000 คน ที่ประชุมได้อนุมัติให้ฉีดวัคซีนดังกล่าวให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกสังกัดที่อยู่นอกเหนือจาก 6 เขตเสี่ยงเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง

◆ สักปิดศุนย์พัฒนาเด็ก
กทม. โดยสำนักพัฒนาสังคม แจ้งประกาศงดการศึกษาดูงานการฝึกภาคปฏิบัติจากหน่วยงานและบุคคลภายนอก ณ บิлямผู้สูงอายุมางแค ๒ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค. เพื่อป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อในผู้สูงอายุที่พักอาศัยในบ้านบางแค สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางแคและเขตภาษีเจริญกำหนดปิดบริการถึงวันอาทิตย์ที่ 21 มี.ค. และจะเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 22 มี.ค.

◆ สุนัขดมกลิ่นหาผู้ติดเชื้อ
ศ.สพญ.ดร.เกวดี นัตรครังค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้าโครงการวิจัย “การใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ” เปิดเผยว่าคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากบริษัท เซฟรอนประเทศไทย ดำรงและผลิต จำกักในการฝึกสุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 6 ตัวแรกของประเทศไทย เนื่องจากการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบต่าง ๆ เป็นวิธีการคัดกรองเบื้องต้นและได้ผลสำหรับผู้ที่ติดเชื้อและแสดงอาการแล้วเท่านั้นส่วนผู้ที่ติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ เครื่องมือเหล่านี้ไม่สามารถตรวจพบได้แต่สุนัขที่ได้รับการฝึกมาแล้วสามารถทำสิ่งนี้ได้ โดยขั้นตอนการวิจัย ที่มีวิจัยได้เก็บตัวอย่างเหงื่อของผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นสารคัดหลั่งที่มีการยืนยันแล้วว่าไม่มีการเจือปนของเชื้อไวรัส โดยเราจะจับเหงื่อบริเวณใต้รักแร้ด้วยสำลีและถุงเท้าเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพแล้วนำสำลีและถุงเท้าดังกล่าวมาใส่กระป๋องเพื่อใส่สุนัขดมกลิ่นเมื่อสุนัขได้กลิ่นก็จะนั่งลงทันที เพื่อบอกว่าคน ๆ นั้นติดเชื้อแม้จะไม่แสดงอาการ

◆ ลำเรียง 6 ตัวแรกของไทย
“สุนัขมีความสามารถในการดมกลิ่นดีกว่าคนถึง 50 เท่าเรจึงคิดนำศักยภาพนี้มาใช้ โดยเฉพาะสุนัขสายพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ที่คณะวิจัยเลือกมาฝึกและทดสอบในโครงการนี้ 6 ตัวสายพันธุ์นี้เป็นสุนัขที่มีพร่องมุกยาวมีประสาทสัมผัสรับรู้กลิ่นที่ไวและดี อุปนิสัยเป็นมิตรและฝึกง่าย จากการทดสอบ สุนัขฝูงนี้มีความแม่นยำในการพบผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการสูงถึง 95% เทียบเคียงกับประเทศอื่นๆ ที่มีวิจัยโดยใช้สุนัขตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ อาทิ ฟินแลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย เป็นต้น ขณะนี้พร้อมไปประจำการที่ทำอากาศยานเสริมปฏิบัติการคัดกรองปกติ โครงการนี้นับเป็นต้นแบบในการฝึกสุนัขเพื่องานทางการแพทย์ชุดแรกของประเทศไทยซึ่งในอนาคตจะมีการต่อยอดฝึกสุนัขเพื่อตรวจโรคอื่น ๆ อาทิ โรคนิวโมเนีย ซึนแสร์รา มาลาเรีย และโรคอัลไซเมอร์” ศ.สพญ.ดร.เกวดี กล่าวและว่าซึ่งความสำเร็จครั้งนี้มีผู้ร่วมวิจัยจนสำเร็จประกอบด้วย รศ.สพญ.ดร.สมพร เดชงามสุวรรณ สัตวแพทย์ด้านโรคติดเชื้อ รศ.ดร.ธรรมบุญ หนูจักร และ อ.ดร.ชฎิล ฤกษ์สิงห์.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แพรวพราว

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ ฉีดวัคซีน : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รพ.กลาโหม รับการฉีดวัคซีน
โควิด-19 ของแอสตราเซนเนกา เข็มแรก สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี โดยมีคณะรัฐมนตรี
เข้ารับการฉีดด้วย ที่ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ ล้างตลาดบางแค : เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครระดมกำลังร่วมกับผู้ค้าย่านตลาดสดบางแค จัด Big Cleaning ทำความสะอาดตลาด ย่านบางแค 6 แห่ง ได้แก่ ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดวันเดอร์ ตลาดสิริเศรษฐนันท์ ตลาดใหม่บางแค ตลาดเกษม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

ฉีดวัคซีนแล้วหัวแล่นดี
‘บักตู’ ไซว์ฟิต
ไม่มีผลกระทบข้างเคียง
13 รัฐมนตรีอาการยังปกติ
‘หมอยง’ การันตีปลอดภัย
ชวนคนไทยร่วมฉีดเพื่อชาติ
วธ. ชงงดสาดน้ำสงกรานต์

วัคซีนประวัติศาสตร์ “บักตู” ฉีดแล้วแอสตราเซนเนกา
เข็มแรก พร้อม 13 รมต.เรียกความเชื่อมั่นปชช. ก่อน
ลงเข็มสอง 25 พฤษภาคม ด้านหมอยงเชิญชวนคนไทย
ฉีดวัคซีนเพื่อชาติ ยันปลอดภัย ขณะ “อนุทิน” ย้ำสธ.
พร้อมจัดหาและกระจายวัคซีนให้ปชช. ครอบคลุม
ทุกคนภายในปี’64 ลุยฉีดเดือนละ 10 ล้านโดส ตั้งแต่
มิถุนายนเป็นต้นไป นายกฯไซว์ฟิตหลังฉีดปกติดี รู้สึก
หัวแล่นกว่าปกติด้วยซ้ำ ไม่มีปวดเมื่อยหรืออาการ
ใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมส่งสคบ.ห้ามมาตรการผ่อนคลยสงกรานต์
เน้นพิจารณา ▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อหน้า ๑)

โควิด-19

ตามสถานการณ์ระบาด เล็งคุมเข้มพื้นที่จัดงาน ก่อนเคาะ 19 มีนาคม ด้าน รว. วัฒนธรรมเผยเตรียมเสนอลดสนามน้ำ-

ประแป้ง ปาร์ตี้โพล การละเล่นถูกรณีสว่าง สงกรานต์ หวันเดียวโควิดระบาดระลอกใหม่ ปิดถนนข่าวสารทำได้ แต่ห้ามเล่นน้ำ จัดได้เพียงสงกรานต์พระ ดักबाट ขบวนแห่อาจพิจารณาแต่ละพื้นที่

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรีบางส่วน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของบริษัท แอสตราเซนeca โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาสถานการณ์ COVID-19 เป็นผู้ฉีดวัคซีนให้นายกรัฐมนตรี

นายกฯ ประเดิมแอสตราเรียกเชื่อมั่น
ทั้งนี้ เมื่อพล.อ.ประยุทธ์เดินทางเข้ามาถึงทำเนียบรัฐบาล ได้ยกมือทักทายผู้สื่อข่าวที่มารอสังเกตการณ์การฉีดวัคซีนของแอสตราเซนecaเข็มแรก เมื่อนักข่าวถามว่า พร้อมหรือไม่ นายกฯตอบสั้นๆ ว่า พร้อม ก่อนเดินเข้าตึกสันติไมตรี จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์กล่าวขอบคุณคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการจัดหาวัคซีนเพื่อคนไทย (รวมไทยสร้างชาติ) ว่า วันนี้เป็นการฉีดวัคซีนแอสตราเซนecaครั้งแรกของประเทศไทย หลังจากที่ยังคงรออนามัยโลก (WHO) ยืนยันว่าวัคซีนมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสามารถฉีดได้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนไทย ขอยืนยันว่าทุกคนมีความสำคัญต่อครอบครัวตนเอง ดังนั้น ทุกคนจึงสำคัญเท่าเทียมกัน ไม่เพียงนายกรัฐมนตรีและครม. การฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นไปตามคำแนะนำทางการแพทย์ และด้วยความยินยอมของผู้เข้าฉีดวัคซีน

หมอยงลงเข็ม-ปักคูปุ่มมือเบา

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์เข้าสู่กระบวนการรับวัคซีนแอสตราเซนeca เริ่มจากรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการฉีดวัคซีนจากพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก่อนเริ่มลงทะเบียนที่ตู้อัตโนมัติ kiosk ชั่งน้ำหนัก ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์มีน้ำหนัก 83.1 กิโลกรัม ผลวัดความดันโลหิต อยู่ในเกณฑ์ปกติ 157/88 ก่อนเข้ารับฟังการชี้แจง รวมทั้งการขออนุญาตฉีดวัคซีน ลงนามอนุญาตให้ฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ กระทั่งเวลา 08.44 น. นายกฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนจากนพ.ยง เป็นวัคซีนของแอสตราเซนeca ลอตที่ A1 CTMAV 509 พร้อมสังเกตอาการหลังฉีดเบื้องต้น 30 นาที โดยนายกฯ กล่าวชมรม.ยงว่า ฉีดแล้วหรือมือเบา ไม่รู้สึกเจ็บเลย

หลังฉีดอาการปกติ-เข็มวันที่ 25 พ.ค.

นายกฯ กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังฉีดวัคซีนว่า ทุกอย่างเป็นปกติไม่มีอะไร ไม่ได้ตื่นเต้น เพราะตัวเองพร้อมฉีดอยู่ตลอดเวลาวันนี้ยินดีและขอบคุณแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกคนที่ช่วยกันทำงาน จะมีวัคซีนฉีดในประเทศไทย และวันนี้เป็นวัคซีนอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเริ่มฉีดวันเดียวกันนี้ ก็จะสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกคนที่จะเข้าฉีดวัคซีนของรัฐบาล

“ทุกอย่างเราต้องเชื่อบุคลากรทางการแพทย์ของเรา ซึ่งการดูแลสุขภาพของเราเป็นประเทศต่างๆ ในอันดับโลกอยู่แล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นจะแก้ได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน ซึ่งวันเดียวกันนี้จะมีรัฐมนตรีหลายท่านร่วมรับวัคซีน สำหรับผมผ่านมา 5 นาที

แล้วยังไม่รู้สึกหรือมีอะไรเกิดขึ้น ขอรับรองเข้าไปเขียนอะไรเอะอะอะไร เขียนไปเรื่อย ขอให้ไปนำเสนอข่าวที่ดีๆ ทุกคนจะได้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่น” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

จากนั้นนายอนุทินมอบใบนัดการรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้นายกฯ เข้ารับการฉีดในวันที่ 25 พ.ค. โดยวันระยะเวลาไว้ 10 ถึง 14 วัน

รับปากเร่งหาวัคซีนฉีดให้ทุกคน

นายกฯ แถลงข่าวหลังฉีดวัคซีนร่วมกับนายอนุทิน และนพ.ยงว่า วันนี้ตนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซนeca พักสังเกตอาการมา 30 นาทีแล้วยังไม่รู้สึกอะไรที่ไม่ปกติ วันนี้ขอให้โอกาสพูดคุยเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และคลายความสงสัยต่างๆ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ไทยเริ่มฉีดวัคซีน โดยนายอนุทินสร้างความมั่นใจด้วยการรับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก และแจกจ่ายให้ฉีดบุคลากรด้านหน้าและกลุ่มเสี่ยงสูง วันนี้แจกจ่ายวัคซีนไปแล้ว 116,500 โดส ใน 13 จังหวัด มีผู้ฉีดแล้ว 50,388 ราย ทยอยต่อไปรัฐบาลเร่งดำเนินการให้ครอบคลุมประชาชนมากที่สุด

ย้ำให้เอกชนนำเข้าได้ผ่านอย.

นายกฯ กล่าวต่อว่า วันนี้ไทยมีวัคซีน 2 ประเภท ขณะเดียวกันเปิดช่องทางให้ภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนได้ โดยผ่านมาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.) คนไม่ปิดกันใคร ตนคิดว่าหลายคนอยากฉีดวัคซีนโดยเร็ว ฉีดกลุ่มไหนกลุ่มนี้ก่อนในบรรดาที่มีขีดความสามารถของตัวเอง สิ่งสำคัญคือการระมัดระวังการเคลื่อนย้ายตัวเองในพื้นที่เสี่ยง หลายคนเลี้ยงไม่ได้ต้องไปค้าขายไปซื้อของ ทุกคนต้องระมัดระวังตัวเอง โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ที่ทุกคนจะมีความสุข รัฐบาลก็พยายามทำเต็มที่ แต่ต้องขอความร่วมมือที่จะไปสุกสุกกันนั้น คนไม่อยากจะทุกคนเดือดร้อน

“ขอให้ทุกคนร่วมมือกันต่อไป ขอให้อดทนสักนิด วันนี้เราควบคุมการระบาดได้เป็นอย่างดี มีวัคซีนรองรับเพียงพอขึ้นต้น ซึ่งเราเริ่มผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตในแบบนิว นอร์มอล โดยวันที่ 19 มีนาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19 หรือสคบ.จะประชุมพิจารณาผ่อนคลายนโยบาย และกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องดูแลทั้งเศรษฐกิจและสุขภาพควบคู่กันไป รัฐบาลจะเร่งพัฒนาประเทศต่อไป

ชวนคนไทยฉีดวัคซีนเพื่อชาติ

ขณะที่นพ.ยง กล่าวว่า ขณะนี้วัคซีนที่ใช้ในโลกมีมากกว่า 10 บริษัท และได้ใช้ไปแล้วมากกว่า 350 ล้านโดสทั่วโลก ไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้วัคซีนไปแล้ว ตอนนี้เรามีวัคซีนอยู่ 2 บริษัทคือ ซิโนแวค และแอสตราเซนeca ตนขอให้ความมั่นใจว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ในโลกเราปลอดภัย เพราะผ่านการทดลองพัฒนา 3 ระยะผ่านมาตรฐานแล้ว ถึงแม้ตอนนี้เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่จะใช้ในรูปแบบฉุกเฉิน แต่เราเห็นได้ว่ามีการใช้ไปจำนวนมาก และขอให้ทุกคนเชื่อมั่นเราจะพันวิกฤตินี้ได้คงหนีไม่พ้นเรื่องวัคซีน ตนอยากเชิญชวนคนไทยมาช่วยฝ่าฟันวิกฤติ การฉีดวัคซีนครั้งนี้ตนบอกเลยว่า เป็นการฉีดเพื่อชาติ และให้ชาติเราผ่านพ้นวิกฤตินี้ได้

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑๐)

โควิด-19

ฉีดเดือนละ 10ล.ครบทั้งปท.สิ้นปี

ด้านนายอนุทินกล่าวขอบคุณนายกฯ ที่สร้างความมั่นใจ แสดงเจตนาพร้อมฉีดวัคซีน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจ สำหรับการบริหารจัดการวัคซีนของไทย คนยืนยันว่า ประเทศไทย

จะไม่มีการขาดวัคซีนให้ประชาชน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์สนับสนุนทุก ๆ เรื่อง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตลอด 1 ปีกว่า ที่มีสถานการณ์โควิด นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขเต็มที่ ขอให้ประชาชนมั่นใจจากนี้ไปวัคซีนจะถูกกระจายไปถึงประชาชนทุกคน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน จะเริ่มฉีดเฉลี่ยเดือนละ 10 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ประชาชนจะได้รับวัคซีนครบคลุม

13รมต.ฉีดวัคซีนพร้อมนายกฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากนั้นนายกฯเดินทางไปทักทายรัฐมนตรีที่อยู่ช่วงพัก สักเกตอาคารหลังฉีดวัคซีน และขึ้นให้กำลังใจ นพ.ยงที่ฉีดวัคซีนด้วย พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ว่า ขอบขอบคุณที่ช่วยกันทำงานทุกอย่างนี้แหละบุคลากรทางการแพทย์ของเรา ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว ขอให้เชื่อมั่นกันนะ

สำหรับรายชื่อรัฐมนตรีที่ร่วมฉีดวัคซีนกัน แบ่งเป็นรัฐมนตรีที่อายุต่ำกว่า 60 ปี ต้องฉีดวัคซีนของซิโนแวค ประกอบด้วย 1.นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน อายุ 46 ปี 2.นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อายุ 47 ปี 3.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม อายุ 58 ปี 4.นายอิทธิชัย รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม อายุ 37 ปี 5.น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐี รมว.เกษตรและสหกรณ์ อายุ 58 ปี

ส่วนรัฐมนตรีที่อายุมากกว่า 60 ปี ต้องฉีดวัคซีนจากแอสตราเซนeca ประกอบด้วย 1.นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ อายุ 65 ปี 2.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย อายุ 71 ปี 3.พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมว.กลาโหม อายุ 64 ปี 4.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง อายุ 64 ปี 5.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา อายุ 65 ปี 6.นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อายุ 80 ปี 7.นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย อายุ 62 ปี และ 8.นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย อายุ 62 ปี

บักป้อมและ7รมต.ขอบาย

รัฐมนตรีที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ประกอบด้วย 1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 2.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ 3.นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกฯและรมว.ต่างประเทศ 4.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯและรมว.พลังงาน 5.นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง 7.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน และ 8.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์

ฉีดแล้วหัวแล่นดี-วอนหยุดครม.มา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์หลังฉีดวัคซีนว่า ตนถนอมรด.ที่ฉีดวัคซีนทุกคนว่าฉีดแล้วเป็นยังงี้บ้าง ซึ่งทุกคนก็ปกติ ตนก็สงสัยทำไมวันนี้หัวสมองแล่นดีจัง ยังไม่เป็นอย่างอื่น ไม่รู้สึกอะไร เป็นปกติ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจ ไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดกันให้เสียหายในอนาคต ทั้งนี้ ตนได้รับรายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีน คือไปฉีดวัคซีนมากกว่านี้ อาจจัดให้มีคลินิกเคลื่อนที่ไปให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่างๆ นอกเหนือจากโรงพยาบาล

ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังฉีดแล้วมีอาการปวดแขนบ้างหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ไม่เห็นเป็นอะไร แข็งแรง ยกวันถ้ามีกินยี่ห้อไหน วันนี้อารมณ์ดี ถามว่า ร้อยย่นี่ฉีดมานานแล้วหรือไม่จะได้อารมณ์ดี นายกฯตอบว่า พูดไปเรื่อย จะฉีดได้หรือไม่อยู่ที่หมอ อย่าคิดแต่หมอไม่ฉีดให้จะฉีดได้อย่างไร จากนั้นนายกฯหันไปทางคณะแพทย์ที่อยู่ในตึกสันติไมตรี พร้อมกล่าวว่า ขอบขอบคุณบ้าง ฉีดก็มีเรื่อง ไม่มีฉีดก็มีเรื่อง ครม.มาทันตลอด

สั่งหาแผนผ่อนคลายนเล่นสงกรานต์

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งที่ กทม. และ จ.ปทุมธานี จำนวนมาก จะส่งผลต่อการผ่อนปรนมาตรการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ต้องติดตามช่วงเวลาที่เหลือว่าจะทำอย่างไรในบางพื้นที่ ถ้าเราควบคุมได้ก็จะมีผลกระทบต่อมากขึ้นกับความร่วมมือของพวกเราในการป้องกันตัวเอง ซึ่งมาตรการสงกรานต์ จะเข้าที่ประชุมสภ.วันที่ 19 มีนาคม คนส่งไปแล้วให้หามาตรการผ่อนคลายนเล่นสงกรานต์ใหม่ในพื้นที่หม ก็ต้องไปดูเฉพาะพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนี่คือความร่วมมือของพวกเรา เรื่องใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งการจัดงานสงกรานต์ครั้งนี้ จะเน้นควบคุมพื้นที่จัดงาน พื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะตลาดสดจะมีมาตรการเพิ่ม เช่น กำหนดพื้นที่เข้า-ออก ช่องทางเข้า-ออก ใช้แอปพลิเคชันติดตามตัว ให้หน้ากากอนามัยต้องเข้มงวด ไม่อย่างนั้นจะแก้ปัญหาไม่ได้

ได้เล่นหรือไม่ขึ้นกับสถานการณ์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข ยังให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ระดับที่ตลาดบางแคว่า ทีมแพทย์ไปตรวจเชิงรุกและค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด โดยเฉพาะในชุมชนที่ติดเชื่อมากเป็นพิเศษ และนำผู้ติดเชื้อไปรักษา ที่โรงพยาบาลหลักคือโรงพยาบาลบางขุนเทียนของ กทม. ส่วนกระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมสนับสนุน

เผื่อกรณีกทม. เริ่มเต็ม แต่ยังคงเชื่อว่าเราควบคุมอยู่ในวงจำกัดได้

ส่วนจะกระทบต่อการพิจารณาผ่อนคลายนเล่นสงกรานต์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ ต้องดูว่าจากช่วงนี้ไปถึงสงกรานต์ ที่เวลาเหลืออยู่ 1 เดือน จะควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้หรือไม่

มั่นคง ครองไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑๐)

วช.ขงคสาคน้ำประแป้งสกรนค้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) ชุดเล็กวันที่ 17 มีนาคมจะเสนอกรอบผ่อนปรนให้จัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมประชุมคณะกรรมการบูรณาการประเพณีสงกรานต์ มีแนวปฏิบัติที่ได้หรือกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว โดยจะอนุญาตให้มีการจัดสงกรานต์ได้ตามประเพณี เน้นแก่นแท้ของประเพณี เช่น ตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ส่วนกิจกรรมที่เป็นการเล่นโดยเฉพาะการสาดน้ำ ประแป้งจะให้งดเว้นไปก่อน เนื่องจากยังมีความกังวลจากหลายส่วน รวมถึงกรณีเกิดคลัสเตอร์ใหม่ด้วย ทำให้กังวลว่าหากมีการสาดน้ำจะเกิดความเสี่ยงแพร่เชื้อได้ โดยจะเสนอให้ศบค. ชุดใหญ่พิจารณาวันที่ 19 มีนาคม

ปาร์ตี้โพล-วันไหลลดจัดเช่นกัน

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า กรณีเป็นสถานที่เอกชน ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโควิด กรณีถนนข้าวสารสามารถปิดถนนได้ แต่ต้องงดสาดน้ำ ส่วนสรงน้ำพระ ขบวนแห่ให้ดูตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบประเพณีของแต่ละจังหวัด ต้องดูจำนวนคนในขบวนแห่ด้วย ส่วนเรื่องปาร์ตี้โพลหรือกิจกรรมในสถานบันเทิงก็ต้องงดสาดน้ำ งดเล่นน้ำด้วย ปีนี้ยังต้องขอให้เว้นไปก่อน เนื่องจากว่าวิเคราะห์แล้วมีความเสี่ยงเรื่องของการมีของเหลวเข้าสู่ร่างกาย เช่นเดียวกับงานวันไหล จ.ชลบุรี ที่มีการเล่นพื้นบ้านและมีการสาดน้ำ ชัดเจนว่า ต้องงดการสาดน้ำ งดการประแป้ง งดปั่นฉีดน้ำ เช่นกัน

ติดเชื้อเพิ่ม149-เจอในกทม.90คน

วันเดียวกัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย รอบ 24 ชั่วโมงว่า พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น 149 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 144 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 21 ราย จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 123 ราย แบ่งเป็น จ.ราชบุรี 2 ราย สมุทรสาคร 31 ราย และกทม. 90 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 5 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 27,154 ราย หายป่วยสะสม 26,299 ราย อยู่ระหว่างรักษา 768 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดสะสมอยู่ที่ 87 ราย ขณะที่สถานการณ์โลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 120,767,458 ราย เสียชีวิตสะสม 2,672,010 ราย

กทม.เพิ่มรกลุ่มเสี่ยงต้องฉีดวัคซีน

ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงผลประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครว่า ที่ประชุมพิจารณาขยายกลุ่มให้วัคซีนโควิด-19 กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพิ่ม 3 กลุ่มคือ 1.ในพื้นที่ 6 เขตคือ จ.สมุทรสาคร ขยายกลุ่มเสี่ยงนอกจากบุคลากรแพทย์และบุคลากรเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ขยายให้ประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ติดต่อโรงพยาบาลในพื้นที่ 6 เขต และศูนย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานครในพื้นที่ เพื่อลงทะเบียนรับวัคซีนได้ หรือลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” 2.อนุมัติใช้วัคซีนฉุกเฉินในกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ กรณีระบาดขงตลาดบางแครับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลใกล้ๆ และเห็นที่จุดบริการฉีดวัคซีนที่ตลาดบางแค และ 3.อนุมัติใช้วัคซีนในบุคลากรแพทย์ที่อยู่นอก 6 เขตคือสมุทรสาคร

17มี.ค.เริ่มฉีดให้กลุ่มเสี่ยง-ตั้งเป้าพันคน

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวต่อว่า วันที่ 17 มีนาคม กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานแพทย์และสำนักอนามัย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ออกให้บริการวัคซีนโควิด-19 ที่ตลาดบางแคตามขั้นตอน เบื้องต้นตั้งเป้าฉีดวันแรก 500-600 คน และอาจเพิ่มขึ้นวันต่อไป จะฉีดจนกว่าจะหมดกลุ่มเสี่ยง โดยเตรียมวัคซีนไว้สำหรับรับกรณีบางแคนี้ฉีดได้ 6,000 ราย สำหรับผู้จะเข้ารับการฉีดวัคซีน จะผ่านการคัดกรองเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยจะฉีดให้ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงต่ำ จนครบทั้งหมด

เร่งคัดกรองตลาดบางแค10วันหมื่นคน

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการต่อเนื่อง ที่ผ่านมตรวจไปแล้ว 70,000 ราย ในกรณีตลาดบางแค ได้นำรถพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลให้กรุงเทพมหานครนำมาบริการตรวจคัดกรองเชิงรุก ในพื้นที่เสี่ยง 6 ตลาด ย่านบางแค ดำเนินการตรวจวันละ 1,000 ราย 10 วัน จะตรวจได้จำนวน 10,000 ราย เฉพาะที่บางแคนี้

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑)

ชาติยุโรป

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า หลายชาติในทวีปยุโรปเริ่มชะลอการฉีดวัคซีนแอสตราเซนคา เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดลิ่มเลือด โดยประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี และสเปน เป็นประเทศล่าสุด ที่ประกาศระงับการฉีดวัคซีนดังกล่าว แม้ว่าทางองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) จะยืนยันถึงความปลอดภัยก็ตาม ทั้งนี้ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี และสเปนต่างระงับการฉีดวัคซีนนี้เพื่อความปลอดภัย และขอให้หน่วยงานด้านกำกับดูแลกิจการในประเทศ รวมทั้งสำนักงานยา ยุโรป สรุปผลวิเคราะห์รายงานการพบภาวะลิ่มเลือดในผู้ที่ได้รับวัคซีนบางคน

นอกจากนี้ ยังมีประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ประกาศระงับการฉีดวัคซีนแอสตราเซนคาชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 29 มีนาคมนี้ เช่นเดียวกับเดนมาร์ก นอร์เวย์ บัลแกเรีย ไอซ์แลนด์ รวมทั้งประเทศนอกรีป ทั้ง กรีซ อิตาลี และไทย ที่ระงับการฉีดชั่วคราวไปก่อนหน้าในส่วนอิตาลี และออสเตรีย ได้หยุดการฉีดวัคซีนแอสตราเซนคา เฉพาะบางจุดเท่านั้น เป็นการชั่วคราว

ขณะที่ แอสตราเซนคา เผยว่า จากประชากรกว่า 17 ล้านคน ที่ได้รับวัคซีนในสหภาพยุโรป (อียู) และในสหราชอาณาจักร (ยูเค) มีรายงานการเกิดลิ่มเลือดน้อยกว่า 40 ราย และไม่ได้มีหลักฐานยืนยันว่ามีความเชื่อมโยงกับการเกิดลิ่มเลือด ซึ่งตรงตามระดับเบี่ยงเบนของอัตราทั่วไปก่อนหน้านี้ ว่าโครงการวัคซีนทั่วโลกควรเดินหน้าต่อไป

ด้านสำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม เป็นต้นมา มีรายงานการเกิดลิ่มเลือดกับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว 30 ราย จากทั้งหมด 5 ล้านราย ที่ได้รับวัคซีนในยุโรป ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่ามีความเชื่อมโยงหรือไม่ โดย YouGov เว็บไซต์ที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนจากนานาประเทศ เผยว่า ประมาณ 1 ใน 5 ของชาวยุโรป เริ่มไม่อยากฉีดวัคซีนแอสตราเซนคา แล้ว

วันเดียวกัน ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี นายเฮนส์ ซพาทัน รัฐมนตรีสาธารณสุขของเยอรมนี แถลงถึงการระงับใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของแอสตราเซนคา/ออกซฟอร์ด ตามคำแนะนำของสถาบันพอลเอทิลิส (พีอีไอ) ซึ่งเป็นหน่วยงานพิจารณาความปลอดภัยของวัคซีน เนื่องจากพบการเกิดผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ รวมถึงการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย

ทั้งนี้ ซพาทันกล่าวด้วยว่า กรณีการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลังจากการฉีดวัคซีนแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การตัดสินใจครั้งนี้เป็นไปตามเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง นับจากนี้รัฐบาลจะรอก่อนว่า ผลการสอบสวนของพีอีไอ กระทรวงสาธารณสุขและองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (อีเอ็มเอ) จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

ขณะเดียวกัน ส.เคลาส์ ชิซูเทก ประธานสถาบันพอลเอทิลิส กล่าวว่า ได้รับรายงานการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้วัคซีนของแอสตราเซนคา/ออกซฟอร์ด ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา หนึ่งในนั้นรวมถึงภาวะหลอดเลือดดำในสมองอุดตันร่วมด้วยภาวะเกล็ดเลือดต่ำ และภาวะเลือดออกผิดปกติ

ด้านอีเอ็มเอออกแถลงการณ์ว่า กำลังตรวจสอบผลข้างเคียงจากการใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทั้งของแอสตราเซนคา/ออกซฟอร์ด ไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค และโมเดอร์นา แต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดชัดเจนว่าอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค และโมเดอร์นา เป็นอย่างไร

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่า นพ.เทดรอส แอดนาฮอม เกเบรเยซุส ผอ.องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) กล่าวถึงกรณีที่หลายประเทศ โดยเฉพาะในทวีปยุโรป ระงับใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของแอสตราเซนคา/ออกซฟอร์ด ไม่ได้หมายความว่า อาการไม่พึงประสงค์ซึ่งทุกฝ่ายกังวลกันอยู่ในเวลานี้ โดยเฉพาะภาวะลิ่มเลือดอุดตัน จะส่งผลจากการใช้วัคซีนของแอสตราเซนคา/ออกซฟอร์ด

อย่างไรก็ดี กระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการตรวจสอบเท่านั้น และในส่วนระดับเบี่ยงเบนของอัตราภาวะแทรกซ้อนที่ปรึกษาที่มีกำหนดประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันเดียวกันนี้ ตามเวลาท้องถิ่น

อนึ่ง เยอรมนี ฝรั่งเศสและอิตาลี เป็นกลุ่มประเทศที่ประกาศระงับใช้วัคซีนของแอสตราเซนคา/ออกซฟอร์ด ขณะที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ผู้นำสหราชอาณาจักร ยืนยันความสนับสนุนของรัฐบาลที่มีต่อการพัฒนาวัคซีนของแอสตราเซนคา ซึ่งเป็นการร่วมงานกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และเชื่อมั่นในความปลอดภัยของวัคซีนแต่จนขอหันกลับที่ล้มป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนา-19 เมื่อปีที่แล้ว ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าว

ส่วนที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีชิชิเดะฮิโรชิ ของประเทศญี่ปุ่น เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เข็มแรก ที่สถาบันสุขภาพและการแพทย์แห่งชาติในกรุงโตเกียว โดยวัคซีนที่ผู้นำญี่ปุ่น วัช 72 ปี ได้รับการฉีดนั้นเป็นวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ซึ่งรัฐบาลนำเข้าล็อตแรก เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวถามถึงความรู้สึกของผู้นำญี่ปุ่น ภายหลังจากการฉีดวัคซีนดังกล่าว นายกรัฐมนตรีตอบว่า “เหมือนจะเจ็บแต่ก็ไม่เจ็บ” ทั้งนี้ นายซึงะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนแรกในคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 โดยผู้นำญี่ปุ่นมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันในเดือนเมษายนนี้ จึงถือเป็นผู้นำคนแรกซึ่งเข้าพบผู้นำสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบัน คือประธานาธิบดีโจ ไบเดน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒

จีนจะให้วีซ่าประเทศที่ฉีดวัคซีนของจีน

ปักกิ่ง (รอยเตอร์) - จีนเตรียมผ่อนคลายนโยบายการจำกัดการเข้าประเทศ ด้วยการออกวีซ่าให้แก่ชาวต่างชาติจากบางประเทศ ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของจีน หากสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น จนสามารถกลับมาเดินทางได้ตามปกติอีกครั้ง

โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนแถลงต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งว่า สถานทูตจีนในหลายประเทศพร้อมเปิดให้ประชาชนในบางประเทศที่ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของจีนแล้วสามารถยื่นขอวีซ่าเข้าจีนได้ สถานทูตจีนในสหรัฐฯ แถลงลงวันที่ 15 มีนาคม ว่า ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป จะเริ่มเปิดรับการยื่นขอวีซ่าจากผู้รับการฉีดวัคซีนจีนที่จะเดินทางเข้าจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อไปทำงาน ทำธุรกิจ หรือความจำเป็นทางมนุษยธรรม เช่น กลับไปพบหน้าครอบครัว ผู้มีสิทธิยื่นขอวีซ่าจะต้องรับการฉีดวัคซีนจีนครบ 2 โดส หรืออย่างน้อย 1 โดส ในช่วง 14 วันก่อนยื่นขอวีซ่า และมีผลการตรวจเชื้อโควิดเป็นลบ ด้านสถานทูตจีนในอินเดีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ อิตาลี และศรีลังกาก็ออกประกาศลักษณะเดียวกัน

จีนกำลังเร่งเดินหน้าโครงการฉีดวัคซีนผลิตเองในประเทศที่ได้รับอนุมัติแล้ว 4 ขนาน ได้แก่ Sinapharm, Sinovac,

Coronovac และวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทอันฮุย จื่อเฟย หลงเซอ ไบโอฟาร์มาซูติคัลให้แก่คนในประเทศ แต่ยังไม่อนุมัติวัคซีนที่ผลิตจากต่างประเทศแม้แต่ขนานเดียว นอกจากนี้ ยังส่งออกหรือบริจาควัคซีนที่ผลิตเองให้แก่หลายประเทศ เช่น ตุรกี อินโดนีเซีย กัมพูชา ปากีสถาน ส่งผลให้สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของโลก ประกาศแผนร่วมมือกันเตรียมส่งวัคซีนให้กับประเทศต่างๆ ในเอเชียเช่นกันเพื่อแข่งขันกับจีนก่อนให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “การทูตวัคซีน” เต็มรูปแบบ

ที่ผ่านมา รัฐบาลจีนประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดภายในประเทศ หลังจากพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่นเป็นที่แรกของโลกเมื่อปลายปี 2019 แต่เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่ผู้เดินทางจากต่างประเทศจะนำไวรัสเข้ามาแพร่จนเกิดการระบาดซ้ำ จีนได้เข้มงวดมาตรการเข้าเมือง โดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศภายใต้วัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น มาทำงาน เป็นต้น และผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการกักตัวตามระเบียบ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



ฉีดวัคซีน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.มว. กล่าวต้อนรับการฉีดวัคซีน จาก นพ.งูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นวัคซีนของแอสตราเซนเนกา นายกรัฐมนตรียืนยันหลังรับวัคซีนไม่มีอาการอะไร เป็นปกติดี พร้อมขอให้เชื่อมั่นบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 มีนาคม



มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

ลั่นคืบความสุขช่วงสงกรานต์
อนุทินยันมีย.10ล.โดสทั่วประเทศ
กทม.ลุยฉีดวัคซีนย่านบางแค



ขอคำชี้แจง

นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล พร้อม 3 ส.ส.พรรคก้าวไกล (ก.ก.) เดินทางมาขอคำชี้แจงกรณีนายอานนท์ นำภา เปิดเพยจดหมายเขียนด้วยลายมือตนเองปมผู้คุมเรือนจำพยายามนำตัวนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา และนายภาณุพงศ์ จาดนอก ไปตรวจหาโควิด-19 ในยามวิกาล โดยมี นพ.วีระกิตติ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ออกมารับเรื่องพร้อมชี้แจงเรื่องดังกล่าว ที่กรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

ไฟเขียวเอกชนซื้อวัคซีน 'โดส' ละ 1 พัน
รบ. ปลื้มแหล่งตัวบินสงกรานต์เต็ม

'สุพันธุ์' เผย สธ. คิดค่าวัคซีนป้องกันโควิด 1 พันบาทต่อโดส หอการค้าฯ แจง 600 บริษัท
แรงงานร่วม 7.5 แสนคน ต้องการวัคซีน 1 ล้านโดส (อ่านต่อหน้า 5)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๕ (ต่อหน้า ๑)

ข้อวัคชิน

หอการค้าเปิดปท.ต้นศก.โต4%

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่หอการค้าไทย นายภคิน สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเป็นสิ่งที่จะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด และยังมีความท้าทายอีกหลายอย่างที่ประเทศไทยต้องเผชิญในปี 2564 ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนกันไม่มากพอสสมควร ซึ่งถือเป็นผลดีกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องมีแผนการเปิดประเทศที่ชัดเจน เพื่อรองรับการกลับมาของเศรษฐกิจ หากไทยฉีดวัคซีนและเปิดประเทศได้ตามเป้าหมาย ร่วมกับมาตรการรัฐที่ออกมาระตุ้นเศรษฐกิจ การเบิกจ่ายภาครัฐ จะทำให้ธุรกิจดำเนินตามปกติ เปิดประเทศในปลายไตรมาส 3 คาดว่าเศรษฐกิจไทยก็จะฟื้นในไตรมาสที่ 4 และทั้งปีนี้ คาดว่าจะขยายตัว 3-4%

“จึงฝากการบ้านไปถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่า เศรษฐกิจโลกกำลังจะฟื้นแล้ว ประเทศไทยเตรียมพร้อมรับการฟื้นตัวดังกล่าวได้ทันหรือไม่ เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้น แต่ประเทศไทยพร้อมหรือยังในการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว วัคซีนเราเพียงพอหรือไม่ ผลจากการเปิดให้ฉีดมา 1 เดือน ฉีดได้เพียง 4 หมื่นโดสเท่านั้น จากเป้าหมาย 10 ล้านโดสต่อเดือน ขณะที่เพื่อนบ้านมีความคืบหน้าไปมาก อย่างเวียดนาม อินโดนีเซีย ยอมรับว่าไทยยังช้า ดังนั้นจึงเรียกร้องว่าขอให้เอกชนเข้ามาจับบทบาทในการฉีดวัคซีนด้วยซึ่งทางหอการค้าจะเสนอต่อภาครัฐให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดซื้อวัคซีนจากต่างประเทศ จากนั้นก็กระจายให้โรงพยาบาลเอกชนรับซื้อวัคซีนไปฉีด โดยบริษัทเอกชนจะรับภาระค่าใช้จ่ายเอง และหากมีการฉีดวัคซีนให้คนไทยอย่างทั่วถึงการเปิดประเทศก็จะทำได้เร็วขึ้น โดยระยะแรกให้เปิดประเทศในรูปแบบวัคซีนพาสปอร์ต” นายภคินกล่าว

600บ.จองซื้อวัคซีนผ่านหอการค้า

นายภคินกล่าวด้วยว่า ดังนั้น ความสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้ คือ แผนบริหารจัดการวัคซีนที่ชัดเจน โดยหอการค้าไทยเสนอ 4 แนวทางสำหรับเรื่องดังกล่าว ได้แก่ 1.การกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยในภาคธุรกิจนั้น กลุ่มที่มีความเสี่ยงในธุรกิจบริการ ต้องมีการติดต่อกับคนไทยและคนต่างชาติ ควรได้รับการฉีดเป็นลำดับต้น 2.รัฐต้องมีแผนกระจายวัคซีนที่ชัดเจน เพื่อให้เอกชนสามารถบริหารจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนการกระจายวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายภคินกล่าวด้วยว่า 3.เร่งฉีดอย่างรวดเร็ว เอกชนสามารถร่วมทำแผนการกระจายวัคซีน เพื่อให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว และบริษัทที่มีกำลังยื่นดีจ่ายค่าวัคซีนให้พนักงานเองและอยากให้หลายหลายยี่ห้อ ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลอยู่ระหว่างจัดหาและกระจายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชน และสนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดหาวัคซีนเพื่อฉีดให้แก่พนักงานของตนเองโดยสถานพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนนั้น หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ทำการสำรวจความต้องการของสถานประกอบการ ขณะนี้ไม่มีธุรกิจกว่า 600 บริษัท รวมแรงงานประมาณ 750,000 คน คาดความต้องการทั้งหมดประมาณ 1 ล้านคน ซึ่งหอการค้าจะนำปริมาณความต้องการนี้ ไปหารือกับภาครัฐในการจัดหาวัคซีน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศปลอดภัยต่อไป และ 4.การสื่อสารสร้างความมั่นใจ โดยทุกฝ่ายต้องช่วยกันสื่อสารชี้แจงถึงความปลอดภัยของวัคซีน ซึ่งจะเห็นแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้เร็วยิ่งขึ้น

“ทางการแพทย์ระบุว่า ระบบปลอดภัยจากปลอดภัยไวรัส คนในประเทศควรเร่งฉีดวัคซีนให้ถึง 70-80% เราต้องมี 100 ล้านโดสฉีดคนในประเทศหรือประมาณ 50 ล้านคน และน่าจะใช้การฉีดจังหวัดเสี่ยงทั้งจังหวัดก่อน อาทิ สมุทรสาคร ปทุมธานี ที่กำลังมีผู้ติดเชื้อสูง จะประหยัดงบกว่าการเจอแล้วรักษา” นายภคินกล่าว

‘สนั่น’รับไม้ต่อจาก‘ภคิน’

นายภคินกล่าวด้วยว่า การทำงานร่วมกับภาครัฐถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ซึ่งหอการค้าไทยได้เข้าไปร่วมอยู่ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อผลักดันแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ วัคซีนพาสปอร์ต สำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย การวางแผนรองรับการเปิดประเทศ การปรับปรุงระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ เรื่องการท่องเที่ยวคุณภาพสูง รวมไปถึงการประยุกต์ใช้โมเดลอาร์เมโต้ มีความสุข ได้ผ่านเสนอต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเกษตรมูลค่าสูงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวคุณภาพสูงและเกษตรมูลค่าสูงจะเป็นจุดแข็งของประเทศที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป โดยหอการค้าไทยมีแนวทางส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

นายภคินกล่าวด้วยว่า สิ่งที่ยังต้องจับตามองในปีนี้เป็นคือ อากาศสะอาด และการบริหารจัดการน้ำ ที่ผ่านมา หอการค้าไทยได้เสนอร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดต่อรัฐสภาแล้ว รอการพิจารณาอยู่ นอกจากนี้ ขณะนี้เรื่องบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูร้อน เป็นสิ่งที่น่ากังวลมาก ต้องติดตามความคืบหน้าต่อไป ซึ่งในวันที่ 24 มีนาคม หอการค้าไทยจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง เชื่อมั่นว่าแนวทางที่หอการค้าไทยได้ดำเนินการมาโดยตลอดไม่ว่าจะยุคสมัยใด จะสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ดังนั้น ไม่ว่าใครจะมาเป็นประธาน หรือเป็นกรรมการ ทุกคนจะร่วมมือกันเพื่อประเทศชาติต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาช่วยเสริมและสานเจตนารมณ์ของ

หอการค้าต่อไป และอยากให้รัฐบาลเตรียมพร้อมช่วงก่อนเปิดประเทศ 5-6 เดือนจากนี้ ในการปรับระเบียบให้ทันสมัย และแก้ปัญหาภาคฐานการลงทุนการท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานหอการค้าไทย จะขึ้นเป็นประธานหอการค้าไทยคนต่อไป

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๕ (ต่อหน้า ๑)

‘สุพันธุ์’ ถก ‘อนุทิน’ วัคซีนโดสละพัน
 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันให้ภาครัฐอนุญาตเอกชนฉีดวัคซีนให้พนักงานตัวเอง ว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา ส.อ.ท.ได้ส่งมอบตัวเก็บวัคซีนโควิด-19 ให้กับกระทรวงสาธารณสุข จึงมีโอกาสหารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถึงแนวทางการฉีดวัคซีนของภาคเอกชนซึ่งมีความต้องการซื้อวัคซีนให้พนักงานเอง ซึ่งนายอนุทินแจ้งให้ ส.อ.ท.รวบรวมความต้องการของสมาชิกและจัดส่งให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดทำให้ วัคซีนโดสละ 1,000 บาท รวมฉีด 2 โดส ราคา 2,000 บาท จากวัคซีนที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 2 ยี่ห้อ คือ ซิโนแวค และแอสตราเซนเนกา ขณะนี้ ส.อ.ท.จึงอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการที่ต้องการ และหารือกับกระทรวงสาธารณสุขถึงขั้นตอนการฉีดที่ต้องการ 2 รูปแบบ คือ กรณีผู้ประกอบการที่มีพนักงานจำนวนมาก อยากให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปฉีดให้ที่บริษัท หรือโรงงาน ส่วนกรณีแรงงานไม่มากให้เดินทางไปที่สถานที่ที่รัฐจัดเตรียม

นายเกรียงไกร เชียรกุล รองประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ขณะนี้ ส.อ.ท.อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการวัคซีนซิโนแวค เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้กระทรวงสาธารณสุข จากนั้นกระทรวงจะเป็นผู้จัดหาให้ภาคเอกชนฉีด โดยการจัดของสมาชิก ส.อ.ท.รอบนี้เป็นระยะที่ 1 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โดสละ 1,000 บาท ฉีด 2 โดสต่อราย ผู้เข้ารับการฉีดต้องมีอายุ 18-59 ปี โดยราคาวัคซีนดังกล่าวต้องดูความสนใจของสมาชิกอีกครั้งว่ามีกำลังพอหรือไม่ จากก่อนหน้าที่ ส.อ.ท.เคยทำแบบสอบถามพบว่า 60 บริษัทของสมาชิกต้องการซื้อวัคซีนฉีดเอง เพราะหากดูจากข้อมูลเปิดของบริษัทผู้ผลิตวัคซีนหลายรายของ โลก ราคาถูกกว่า 1,000 บาท

‘อาคม’ ปลื้มตัวบินสงกรานต์เต็ม
 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หลังจากประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนในประเทศ ส่งผลให้ประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้น เกิดการเดินทางในประเทศเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ได้รับรายงานว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน 2564 ที่จะถึงนี้ ทางสายการบินต่างๆ ถูกจับจองเที่ยวบินเต็มทุกเที่ยวบินแล้ว และบริเวณการเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงนี้ก็เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีเพราะทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

“กรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ตลาดบางแค มองว่ารัฐบาลจะใช้มาตรการควบคุมเฉพาะพื้นที่เหมือนกรณีการระบาดรอบที่แล้วที่จังหวัดสมุทรสาคร และเชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขจะสามารถควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดได้ ขณะที่รูปแบบการจัดงานเทศกาลสงกรานต์นั้น ยังต้องรอดูนโยบายบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ คมค. ซึ่งจากรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประชุมวันที่ 19 มีนาคมนี้” นายอาคมกล่าว

ลุ้นศก.ฟื้นเบรกคนละครึ่งเฟส3
 นายอาคมกล่าวว่า ทิศทางเศรษฐกิจ ล่าสุดสถาบันจัดอันดับเครดิตรวมทั้งศูนย์วิจัยหลายแห่งประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆ ประชาชนเริ่มมีความเชื่อมั่น รวมทั้งประชาชนกลุ่มฐานรากจะมีการใช้จ่ายใช้สอยมากขึ้น ส่วนที่จะออกมาตรการฟื้นฟู หรือเดินทางมาตรวจคนละครึ่งเฟส 3 ต่อเนื่องหรือไม่นั้น จะต้องติดตามสถานการณ์ก่อน และยังคงติดตามดัชนีตัวเลขเศรษฐกิจอีกครั้ง

“ช่วงนี้จะไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา ขอรอดูตามตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจก่อน คาดการณ์ว่าดีขึ้นแน่นอน ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นภาคการส่งออกก็ต้องช่วยโอกาสไว้ เพราะรายได้จากภาคการท่องเที่ยวยังไม่กลับมา ส่วนการส่งออกไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องไวรัส แต่การท่องเที่ยวมีข้อจำกัดอยู่ ถ้า คมค.ผ่อนปรนมาตรการจำกัดการเดินทางได้ คาดว่าเศรษฐกิจไตรมาส 4 ดีขึ้นแน่นอน” นายอาคมกล่าว

เตรียมถกแลกนักท่องเที่ยว
 นายอาคมกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าเศรษฐกิจไตรมาส 4 จะดีขึ้นแน่นอน เนื่องจากประเทศไทยสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 และนักท่องเที่ยวมีมาตรการป้องกันการฉีดวัคซีนโควิด นอกจากนี้ ประเทศไทยจะต้องไปเจรจากับประเทศต้นทางที่คนไทยอยากจะไป ทางท่องเที่ยวเพื่อส่งคนทยอยออกไป เพื่อแลกกับต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย เพื่อช่วยธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศด้วย ส่วนกรณีประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าจะส่งผลดีต่อการส่งออกของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้เส้นทางเดียวที่สร้างรายได้เนื่องจากการท่องเที่ยวยังไม่กลับมา

“วันนี้ผมไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผมสบายดี และไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลย ไม่รู้สึกปวดแขน ก็ฉีดวัคซีนอย่างอื่นอยู่บ่อยๆ เมื่อมีวัคซีนแล้วส่งผลดีต่อเศรษฐกิจแน่นอน และจะได้รับความคุ้มครองด้วยวัคซีนซึ่งทำให้คนมั่นใจมากขึ้น” นายอาคมกล่าว

มติชนจัดเสวนา ‘ปท.ไปต่อ’
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 25 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 08.30-12.30 น. ที่แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิ แอททินี โยทเพล แวงค็อก (เพลินจิต) กรุงเทพฯ เครือมติชนจัดเสวนา “ปี 2021 ประเทศไทยไปต่อ” มีวิทยากรประกอบด้วย นายสุพัฒน์พงษ์ พันธวิเชียร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเสวนาและปาฐกถาพิเศษ “พลิกโควิดเป็นโอกาส ประเทศไทยไปต่อ” นายสุภชัย

เจียรนวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ เสวนา “เศรษฐกิจไทยจะไปต่อได้อย่างไร” การบรรยายพิเศษ “Next step ฟื้นฟูเศรษฐกิจ” โดยนายพงษ์ ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย และนายสุภาน ลีวิวัฒน์กิติ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

สำหรับผู้สนใจเข้าฟังการสัมมนาสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.matchon.co.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด จากสื่อในเครือมติชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๕ (ต่อหน้า ๑)

วธ. ยันงดเล่นน้ำ-ประแป้ง

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ชุดเล็ก วันที่ 17 มีนาคม จะเสนอกรอบการผ่อนปรนให้จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวันที่ วธ. ได้ประชุมคณะกรรมการบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ โดยหารือกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะอนุญาตให้มีการจัดสงกรานต์เน้นแก่นแท้ของประเพณี เช่น การตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ส่วนกิจกรรมที่เป็นการเล่นโดยเฉพะการสาดน้ำและการประแป้งจะให้งดเว้นไปก่อน เนื่องจากเกรงความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้ โดยจะเสนอให้ ศบค.ชุดใหญ่พิจารณา 19 มีนาคมนี้ นายอิทธิพลกล่าวว่า กรณีถนนข้าวสารสามารถปิดถนนได้ แต่งตสาคน้ำ ส่วนสรงน้ำพระ ขบวนแห่ต่างๆ ให้ดูตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบประเพณีของแต่ละจังหวัด ส่วนเรื่องปาร์ตี้ไฟหรือกิจกรรมในสถานบันเทิงต้องงดการสาดน้ำ

เราเที่ยวด้วยกัน3วงครม.23มีค.

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3 (เฟส 3) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก 2 ระยะแรกที่มีผู้ใช้สิทธิจองห้องพักในโครงการครบ 6 ล้านห้องแล้ว เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ยังเปิดประเทศไม่ได้ จึงเน้นกระตุ้นเดินทางในประเทศก่อน ททท.จึงตั้งใจขยายเวลาการใช้เราเที่ยวด้วยกัน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รวมถึงเพิ่มจำนวนห้องพักอีก 2 ล้านห้อง ความคืบหน้าขณะนี้ หลังจาก ททท.ได้หารือร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ได้รับการนำมาให้จัดทำรายละเอียดของโครงการทุกด้าน เพื่อนำเสนอเข้าคณะกรรมการลั่นกรองเงินกู้ในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หลังจากนั้นจะนำรายละเอียดของโครงการที่ได้ทั้งหมด นำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า (23 มีนาคม) เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป

“ททท.พยายามเร่งให้เราเที่ยวด้วยกัน ผ่านการอนุมัติของ ครม.ภายในเดือนนี้ เพื่อให้ประชาชนใช้เที่ยวได้ทันในเดือนเมษายน 2564 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีวันหยุดยาวสนับสนุนการออกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นที่สอดคล้องกัน ตามที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้แนวทางไว้” นายยุทธศักดิ์กล่าว

ททท. ลั่นศบค.เคาะเล่นสงกรานต์

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า สำหรับความชัดเจนในเรื่องการจัดงานสงกรานต์นั้น ขณะนี้แนวโน้มการ

จัดงานมีสูงมาก แต่ยังไม่จัดให้เล่นสาดน้ำได้แบบปกติ เพราะขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ ส่วนรูปแบบการจัดงานและเงื่อนไขต่างๆ นั้น หลังจาก ททท.ได้ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว จะนำรายละเอียดของรูปแบบและเงื่อนไขทั้งหมด เข้าประชุมร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในวันที่ 19 มีนาคมนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนออกมามากขึ้น ในส่วนของ การพบการระบาดไวรัสโควิด-19 กลุ่ม (คลัสเตอร์) ใหม่ ในพื้นที่ย่านบางแค และชุมชนใกล้เคียง ขณะนี้ยังไม่เป็นกังวลมากนัก โดยเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนดูแลและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ผ่านการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา คำนึงถึงการเว้นระยะห่างระหว่างกัน และพยายามไม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีคนรวมกันหนาแน่นด้วย

วอนรัฐกระจายวัคซีนเร็วฟื้นศก.

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า เมื่อทางองค์การอนามัยโลกออกมายืนยันแล้วว่าวัคซีนของบริษัทแอสตราเซนเนก้ามีความปลอดภัย ทำให้ประเทศไทยจะได้เดินต่อไปได้ หลังจากนี้อยากเห็นภาพที่มีการใช้วัคซีนที่หลากหลายจากหลายบริษัท เพื่อเป็นการกระจายวัคซีนให้ได้เร็ว เศรษฐกิจก็จะกลับมาฟื้นตัวเร็วเช่นกัน ทั้งนี้ ทางภาคเอกชนเองได้มีการเสนอไปยังรัฐบาล เรื่องการนำเข้าวัคซีนที่หลากหลาย มีความเห็นตรงกันที่อยากให้หลายทางเลือก เนื่องจากว่าการพัฒนาวัคซีนของแต่ละบริษัท แต่ละประเทศไม่เท่ากัน ตอนนีเริ่มทยอยกันออกมา และได้รับการรับรอง ประเทศไทยเองคงจะมีการศึกษาว่าวัคซีนตัวไหนมีความน่าเชื่อถือ แต่ยังไม่สามารถเลือกได้ทุกบริษัท เพราะต้องมีกระบวนการให้การรับรอง โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ด้วย

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า คาดว่าจะมีการเปิดประเทศได้อย่างเร็วที่สุด ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ อย่างไรก็ตามในไตรมาสแรกของประเทศปีหน้า ซึ่งทั้งประเทศไทยและประเทศที่จะเข้ามาจะต้องมีความพร้อม โดยในช่วงแรกต้องเป็นการเปิดรับประเทศที่ได้มีการฉีดวัคซีนแล้ว โดยประเทศไทยเองประชาชนต้องได้รับการฉีดวัคซีนในจำนวนมากเช่นกัน

ส่งออกคึกเพราะตปท.ฉีดวัคซีนเร็ว

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า บินี้คาดว่าตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของประเทศไทย น่าจะโตมากกว่า 2.6% ซึ่งขึ้นอยู่กับภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว ที่มีสัดส่วนของจีดีพีที่สูงอย่างภาคการท่องเที่ยว ต้องพึ่งวัคซีนเป็นตัวสำคัญ ส่วนภาคการส่งออกมีโลกสองที่นับตัวก่อนจากการที่ต่างประเทศได้มีการฉีดวัคซีนก่อน ทำให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเร็ว มีกำลังซื้อกลับมาเร็ว ก็มีโอกาสที่จะกลับมาสั่งซื้อสินค้าใกล้เคียงกับก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

“ส่วนการส่งออกสินค้า ที่มาแรงในช่วงนี้เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอยู่ที่บ้าน ส่วนสินค้าส่งออกที่จะมาเติมเต็มให้ตัวเลขการส่งออกเป็นบวกได้คือ รถยนต์และส่วนประกอบ, โดยในเดือนมกราคม 2564 เริ่มมีคำสั่งซื้อกลับเข้ามามากขึ้น” นายวิศิษฐ์กล่าว

ยโสธรวอนขอจัดชมมวยไทย

ที่ จ.ยโสธร ที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายนิรันดร์ ภาคะ ประธานชมรมกีฬามวยจังหวัดยโสธร ในฐานะเจ้าของค่ายมวยศิษย์ผู้ใหญ่นิรันดร์ พร้อมด้วยตัวแทนนักมวยไทยในจังหวัดยโสธร เข้าพบนาย

อุทิศ ศกุนะสิงห์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ศูนย์ดำรงธรรม จ.ยโสธร เพื่อขอความชัดเจนในการอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันชมมวย

นายนิรันดร์กล่าวว่า ขณะนี้ทางค่ายมวยและนักมวยหลายคนกำลังได้รับความเดือดร้อน เพราะไม่มีงาน ไม่ได้ชมมวย ขาดรายได้ไปดูแลครอบครัวเหมือนที่ผ่านมา จึงอยากเรียกร้องให้จังหวัดยโสธรได้ผ่อนปรนบ้าง

ขณะที่นายอุทิศแจ้งว่า จ.ยโสธรมีการประกาศมาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ห้ามจัดการแข่งขันชมมวยหรือสนามชนไก่ในพื้นที่ จ.ยโสธรแม้ให้ชมรมกีฬามวย จ.ยโสธร ได้ทำเป็นหนังสือขอความเห็นขออนุญาตและขอเรียกเรื่องเข้ามาถึงจังหวัดยโสธร เพื่อนำข้อเรียกร้องเข้าพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ยโสธรตามขั้นตอนต่อไป

สวัสดิการแห่งรัฐ 13.7 ล้านคน มีการใช้จ่ายตั้งแต่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 50,182 ล้านบาท มูลค่าการใช้จ่ายหมื่นเรียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้ว 120,815 ล้านบาท

“สำหรับโครงการเราชนะ ที่กระทรวงการคลังขยายเวลาให้ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ตโฟน) ระหว่างวันที่ 8-26 มีนาคม 2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายนเป็นต้นไป โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนเงินสิทธิ จำนวน 7,000 บาท สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564” น.ส.อุบลกาภา

‘เราชนะ’รับสิทธิทะลุ32.3ล.คน

น.ส.อุบลฯ ดันดีเดีมท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ปัจจุบันมีประชาชนได้รับสิทธิเราชนะรวมทั้งสิ้น 32.3 ล้านคน แบ่งเป็น ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันบ้าง ในโครงการเราชนะด้วยตนเองและคณะครู และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิร่วมโครงการแล้ว 16.6 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 68,139 ล้านบาท กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว 2 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 2,494 ล้านบาท และประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตร

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

'บิกตู' ฉีดแอสตราฯ เข็มแรก

'บิกตู' ฉีดแล้วเข็มแรกวัคซีน
แอสตราฯ พร้อมคืนความสุข
สงกรานต์ 'อนุทิน' คาด มี.ย.กระจาย
ทั่วประเทศ ฉีดเดือนละ 10 ล้านโดส
(อ่านต่อหน้า 3)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๓ (ต่อหน้า ๑)

ต่อจากหน้า 1

ฉีดแอสตรา

'บิ๊กตู'นำรมต.ฉีดวัคซีน

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 16 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำรัฐมนตรีบางส่วนเข้าฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อคลุม เมื่อถามว่า พร้อมหรือไม่ นายเอกอัครราชทูตฯ ว่า "พร้อม" ก่อนเดินเข้าฉีดวัคซีนเข็มแรก โดย มี นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็มแรกให้กับนายกฯ

สำหรับรัฐมนตรีที่ร่วมฉีดวัคซีน ซึ่งผู้สื่อข่าวถามว่า 60 ปี จะฉีดวัคซีนของซิโนแวค ประกอบด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนรัฐมนตรีที่อายุมากกว่า 60 ปี จะฉีดวัคซีนแอสตราฯ ได้แก่ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายอุดม เดิมพิทยา พิไลฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

'บิ๊กป้อม'-7รมต.ยังไม่ฉีด

ส่วนรัฐมนตรีที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีนประกอบด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายอุดม เดิมพิทยา พิไลฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

พล.อ.ประวิตรกล่าวกับสื่อมวลชนถึงกรณีที่ยังไม่รับการฉีดวัคซีนโควิดว่า "อายุมากแล้ว"

ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัสให้เหตุผลที่ยังไม่ฉีดวัคซีนว่ากำลังเตรียมตัวจะมีบุตร

'บิ๊กตู'รอฉีดเข็มสอง25พ.ค.

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์นำรัฐมนตรีที่สมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และผู้บริหาร สธ.ร่วมเป็นสักขีพยาน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เป็นการฉีดวัคซีนแอสตราฯครั้งแรกของไทย หลังจากที่ยังคงการอเนกประสงค์ ยืนยันว่าวัคซีนมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนไทย การฉีดวัคซีนเป็นไปตามคำแนะนำทางการแพทย์

จากนั้นเข้าสู่กระบวนการรับวัคซีน โดยเชิญ พล.อ.ประยุทธ์รับฟังการชี้แจงขั้นตอนการฉีดวัคซีน โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อมลงทะเบียนที่ตู้อัตโนมัติ kiosk ด้วยบัตรประชาชน ก่อนชั่งน้ำหนัก ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์มีน้ำหนักอยู่ที่ 83.1 กิโลกรัม ความดันโลหิต เกณฑ์ปกติอยู่ที่ 157/88 ก่อนลงนามอนุญาตให้ฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่

จากนั้นเวลา 08.44 น. นายกฯเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยมี นพ.ยง ภู่วรวรรณ เป็นคนฉีด ซึ่งเป็นวัคซีนแอสตราฯ ล็อตที่ A1 CTMAV 509 โดยนายกฯกล่าวว่า "ฉีดแล้วหรือ มีอาการ ไม่รู้สึกเจ็บเลย" จากนั้นนายอนุทินมอบใบนัดการรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้นายกฯในวันที่ 25 พฤษภาคม หรือ วันที่ 10 สัปดาห์

พร้อมคืนความสุข'สงกรานต์'

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมนายอนุทิน และ นพ.ยง ร่วมแถลงข่าว โดยนายกฯกล่าวว่า ได้รับการฉีดวัคซีนของแอสตราฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิดโดยนายอนุทิน สร้างความมั่นใจด้วยการรับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก และแจกจ่ายให้ฉีดกับบุคลากรด่านหน้าและกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่งแจกจ่ายวัคซีนไปแล้ว 116,500 โดส ใน 13 จังหวัด มีผู้รับการฉีดแล้ว 50,388 ราย ซึ่งรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ครอบคลุมประชาชนให้มากที่สุด

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ขณะเดียวกันเปิดช่องทางให้ภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนได้ โดยจะต้องผ่านมาตรฐานขององค์การอาหารและยา (อย.) ไม่ได้ไปปิดกั้นใคร ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนให้ดีที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ทุกคนจะมีความสุข รัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่ แต่ต้องขอความร่วมมือในการที่จะไปสนุกสนุกสนาน ไม่อยากให้ทุกคนเดือดร้อน

'นพ.ยง'ชวนฉีดวัคซีนเพื่อชาติ

นพ.ยงกล่าวว่า ขณะนี้วัคซีนที่ใช้ในโลกมีกว่า 10 บริษัท และใช้ไปแล้วมากกว่า 350 ล้านโดสทั่วโลก ประเทศไทยเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ตอนนี้มีวัคซีนอยู่ 2 บริษัทคือ ซิโนแวคและแอสตราเซนเนกา ขอให้มีความมั่นใจว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ในโลกเรามีความปลอดภัย เพราะผ่านการศึกษาตั้งแต่

ขั้นต้นว่าทดลองมาจนถึงในมนุษย์ ซึ่งในมนุษย์ได้ทำตามขั้นตอนของการศึกษาพัฒนาวัคซีน วัคซีนที่ออกมาไม่ว่าจะแอสตราฯหรือซิโนแวค ผ่านมาตรฐานมาแล้ว

"แม้เป็นวัคซีนใหม่และใช้ในรูปแบบฉุกเฉินก็ตาม เราเห็นว่ามีการใช้ไปจำนวนมาก ขอให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นเราจะพ้นวิกฤตนี้ได้คงหนีไม่พ้นเรื่องวัคซีน แม้จะไม่ป้องกันการติดเชื้อได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่สามารถลดความรุนแรงของโรค ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลหรือสูญเสียชีวิต อยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยช่วยกันฝ่าฟันวิกฤต การฉีดวัคซีนครั้งนี้ตนบอกเลยว่าเป็นการฉีดเพื่อชาติ และให้ชาติเราผ่านพ้นวิกฤตอันนี้ได้" นพ.ยงกล่าว

'อนุทิน'ชี้มีชัย.แจกวัดขึ้นทั่วประเทศ

ด้านนายอนุทินกล่าวว่า ต้องกราบขอบพระคุณนายกฯที่สร้างความมั่นใจ ท่านแสดงเจตนาแรงกล้าที่จะฉีดวัคซีนให้ประชาชนมั่นใจมาโดยตลอด เพียงแต่ว่า สธ.ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชน จึงต้องใช้เวลาลงมือช้าลงถึงจะฉีดวัคซีนของแอสตราฯของนายกฯ และบุคลากรที่มีอายุเกิน 60 ปี

นายอนุทินกล่าวว่า ขอยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่ขาดวัคซีนที่จะฉีดให้กับประชาชน ช่วงตลอด 1 ปีกว่าที่มีสถานการณ์โควิด นายกฯให้การสนับสนุนภารกิจของ สธ.อย่างเต็มที่ จากนั้นไปวัคซีนจะถูกกระจายไปยังพี่น้องประชาชนทุกคน เรามีวัคซีนซิโนแวคที่จะฉีดให้บุคคลกลุ่มเสี่ยงและบุคลากรทางการแพทย์ และตามสัญญาที่เราจัดซื้อกับแอสตราฯที่เป็นวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ทั้งหมด 61 ล้านโดส จะเริ่มกระจายวัคซีนไปทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป จะเริ่มฉีดเฉลี่ยเดือนละ 10 ล้านโดส ภายในสิ้นปีนี้ประชาชนจะได้รับวัคซีนครบทุกคน

นายกฯกล่าวด้วยท้าวว่า ขอให้ทุกคนกักตุนนิดหนึ่ง วันนี้เรามีวัคซีนรองรับเพียงพอในขั้นต้น เราก็เริ่มที่จะผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตในแบบนิวโนมอล โดยวันที่ 19 มีนาคมนี้ ศบค.จะประชุมเพื่อพิจารณาผ่อนคลายมาตรการและกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องดูแลทั้งเศรษฐกิจและสุขภาพควบคู่กันไป

'บิ๊กตู'ไว้วางใจวัคซีนสมองแล่น

ต่อมา หลังประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอย่างอารมณ์ดีถึงการฉีดวัคซีนแอสตราฯ ว่า ในห้องประชุม ครม.ถามทุกคนว่าฉีดไปแล้วเป็นยังไงบ้าง ซึ่งทุกคนก็ปกติ ก็สงสัยทำไมวันนี้หัวสมองแล่นดีจัง ยังไม่เป็นอะไร วันนี้วัคซีนมาเท่านี้ก็ฉีดในโรงพยาบาลอยู่ หากวันข้างหน้าวัคซีนมามากกว่าวันนี้ก็จะฉีดไปยังพื้นที่ต่างๆ อาจจะมีคลินิกเคลื่อนที่ทราบว่ามีอาการหลายบริษัท อยู่ระหว่างการตรวจสอบ จะช่วยแบ่งเบาในการฉีดวัคซีน ไม่ต้องรอของรัฐบาล เมื่อวัคซีนมาครบแล้ว เราต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 10 ล้านโดสใน 1 เดือน

(อ่านต่อหน้า 6)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๖ (ต่อหน้า ๓)

ฉีดแอสตรา

เมื่อถามถึงกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด ทั้งที่ กทม.และปทุมธานีจำนวนมาก จะส่งผลต่อการผ่อนปรนมาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือไม่ นายกอบบว่า ต้องติดตามในช่วงเวลาที่เหลือว่าจะทำอย่างไรในบางพื้นที่ ถ้าเราควบคุมได้ก็จะมีผลกระทบไม่มากนัก ซึ่งจะเข้าที่ประชุม ศบค.วันที่ 19 มีนาคม สั่งการไปแล้วให้มาตรการผ่อนคลายเป็นพิเศษ เมื่อมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ใหม่ ก็ต้องไปดูเฉพาะพื้นที่ที่ตรงนี้ การจัดงานสงกรานต์ครั้งนี้จะเน้นในเรื่องการควบคุมพื้นที่จัดงาน พื้นที่ที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดสดจะมีมาตรการเพิ่ม เช่น ใช้แอลกอฮอล์เช็ดตามตัว

ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังฉีดวัคซีน-19 แล้วมีอาการปวดแขนบ้างหรือไม่ นายกอบบกล่าวว่า ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ยกเว้นถ้ามีคนย้ายไปไหน ผู้สื่อข่าวถามว่า ร้อยยี่สิบตั้งนานแล้วไซ้หรือไมจะได้รามนต์ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “พูดไปเรื่อย จะฉีดได้หรือ

ไม่อยู่ที่หมอ เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น อยากรจะฉีดแต่หมอไม่ฉีดให้ จะฉีดได้อย่างไร ฉีดก็มีเรื่อง ไม่ฉีดก็มีเรื่อง ครามากันไปเรื่อย”

แอสตรายันวัคซีนปลอดภัย

วันเดียวกัน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และบริษัท แอสตราเซนเนกา ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ร่วมกรณีวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราว่า 1.จากผลการสอบสวนกรณีที่มีผู้เสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนที่ประเทศเดนมาร์ก พบว่าไม่ได้มีสาเหตุมาจากวัคซีนแต่อย่างใด สำหรับประเทศไทยโดยคณะกรรมการด้านวิชาการ เห็นควรฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงอายุ 60 ขึ้นไป ตามแผนเดิมต่อไป โดยวันเดียวกันนี้เริ่มฉีดวัคซีนของแอสตราเป็นวันแรก ให้กับนายกฯและคณะรัฐมนตรี 17 คน รวมถึงอาจารย์แพทย์อีก 5 คน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

แถลงการณ์ระบุว่า 2.การให้วัคซีนแก่ประชาชนประเทศไทย มีแผนดำเนินการฉีดครบทั่วประเทศภายในนี้ 3.วัคซีนแอสตราได้รับการรับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และองค์การอนามัยโลก รวมถึงประเทศอื่นๆ กว่า 70 ประเทศทั่วโลก 4.กรณีเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันของคนไทย มีน้อยมาก น้อยกว่าคนยุโรปและอเมริกาถึง 3 เท่า และการพบภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำครั้งนี้พบเพียง 0.03 เท่าของภาวะปกติเท่านั้น

5.มีผู้ได้รับวัคซีนแล้วกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก เป็นวัคซีนของแอสตรา 34 ล้านโดส ยังไม่มีหลักฐานว่าเป็นเหตุให้เกิดอันตรายรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต สำหรับข่าวที่มีผู้เสียชีวิต 7 ราย หลังได้รับวัคซีนที่ในประเทศเกาหลีและออสเตรเลีย 2 ราย สอบสวนแล้วผลคือไม่ได้เสียชีวิตจากการได้รับวัคซีน 6.การสั่งให้ชะลอการฉีดในบางประเทศ เช่น เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี อินโดนีเซีย เป็นมาตรการปกติเพื่อพิสูจน์ว่าเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่ ซึ่งแถลงการณ์ล่าสุดขององค์การอนามัยโลก และหน่วยงานกำกับดูแลด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งสหภาพยุโรป (EMA) ให้ความเห็นที่ตรงกันว่า การให้วัคซีนควรดำเนินต่อไป เนื่องจากประโยชน์ที่จะได้มีมากกว่าความเสี่ยง

สยามไบโอไอลผลิตวัคซีนแล้ว5รุ่น

พ.น.ศ. เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าการผลิตวัคซีนจากบริษัทแอสตราฯ โดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ว่า

เป็นไปตามแผน เชื่อมั่นว่าจะส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยได้ทันตามกำหนดในเดือนมิถุนายนนี้ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ แจ้งว่าผลิตได้แล้ว 5 รุ่น แต่ละรุ่นใช้เวลา 118 วัน โดยรุ่นแรกผลิตเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 จะเสร็จสิ้นกระบวนการรุ่นแรกกลางเดือนเมษายนนี้ เวลาผลิตระหว่างรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จะห่างกัน 2 สัปดาห์ ไม่ต้องรอให้รุ่นที่ 1 เสร็จครบ 118 วัน แล้วค่อยผลิตรุ่นต่อไป แต่ผลิตเป็นขั้นบันได ซึ่งผลการผลิตรุ่นที่ 1-4 ได้ผลดี ส่วนรุ่นที่ 5 เกือบจะเสร็จแล้ว ราวกลางเดือนพฤษภาคมจะรับรองกระบวนการผลิต เมื่อผ่านกระบวนการทุกขั้นตอนแล้ว บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จะส่งมอบวัคซีนสูตรแอสตราฯให้กับประเทศไทยเดือนละ 5-10 ล้านโดส จนครบ 61 ล้านโดส

ด้านพ.โศภณ ต้นคุ้ม เลขานุการ อย. กล่าวว่า อย.ขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด 2 ราย คือ วัคซีนซิโนแวค ซึ่งมีองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เป็นผู้นำเข้า และวัคซีนแอสตราฯ ซึ่งมีบริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้า และมีอีก 2 ผู้ผลิตที่ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนแล้ว คือบริษัท บารัต ของประเทศอินเดีย แดกเอกสารไม่ครบ และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 100% แล้ว จาการพบผลลึนเดือนมีนาคมนี้ นอกจากนี้ ได้รับการประสานจากบริษัท KinGen Biotech ว่าจะมียื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนวัคซีนชนิดนี้ วี ในเร็วนี้

'อนุทิน'ไม่รู้เรื่องมือให้'วีโรจน์'

วันเดียวกัน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายวีโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการขอส่งมอบระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัท แอสตราเซนเนกา และบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเคยยื่นขอไปแล้วเมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา โดยมี

เลขานุการกรมควบคุมโรคเป็นผู้รับเรื่อง แต่ระหว่างนั้นมีประชาชนกลุ่มหนึ่ง รวมตัวกันขับไล่ นายวีโรจน์ ออกจากพื้นที่ ทำให้ นายวีโรจน์ต้องเดินทางกลับ

นายสัญญา อยู่วัฒนา ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า ตนและชาวบ้านมาจาก จ.ปทุมธานี มาให้กำลังใจนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการ สธ. รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ แต่เจอ นายวีโรจน์ จึงเกิดการโห่ร้องกันเล็กน้อย

ต่อมา ที่รัฐสภา นายวีโรจน์ ลักขณาอดิศร แถลงว่า หลังจากที่ตนเดินทางไปขอข้อมูลสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีน จนเกิดเหตุวันวานนี้ ขอตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มคนที่มาขัดขวางส่วนหนึ่งใส่เสื้อไปโลกลับด้าน เมื่อดูด้านในเสื้อ พบว่ามีโลโก้คล้ายโลโก้ของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) จึงเรียกร้องให้นายอนุทินตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องกับพรรค ภท.หรือไม่

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการ สธ. ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกลุ่มคนใส่เสื้อพรรค ภท. กลับด้าน ไปต่อต้านนายวีโรจน์ว่า ตนเพิ่งทราบเรื่อง เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า มีเสียงวิจารณ์ว่าพรรค ภท.จัดตั้งกลุ่มคนขึ้นมาเพื่อสกัดการยื่นหนังสือของ ส.ส. นายอนุทินกล่าวว่า ตนไม่ทราบเรื่อง พรรค ภท.จะมีปัญญาไปจัดอะไรเมื่อถามว่า การสวมเสื้อพรรค ภท.กลับด้าน มาตรการการ เช่นนั้นส่งสัญญาณอะไรหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า “ทำที่ไม่มองว่าคนยื่นมาจัด ทำลายพรรค ภท.บ้างหละ มีใครไปไหนกัน”

กทม.ลุยฉีดวัคซีนตลาดบางแค

ที่ศาลาว่าการ กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. แถลงหลังเป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ใน



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๖ (ต่อหน้า ๓)

พื้นที่ กทม. ว่าที่ประชุมพิจารณาขยายกลุ่มการให้วัคซีน จากเดิมฉีดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคที่รักษาอยู่ใน รพ. พื้นที่เสี่ยงติดกับ จ.สมุทรสาคร 6 เขต และมีอายุ 50-59 ปี 10 เดือน ขยายให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวที่มีอายุ 18-59 ปี 10 เดือน นอกจากนี้ ฉีดให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด เช่น ตลาดเขตบางแค จะฉีดให้กับผู้ค้าและแรงงานในตลาด โดยจะมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ ตลาดบางแคตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม เป็นต้นไป จะฉีดจนกว่าจะหมดกลุ่มเสี่ยง โดยเตรียมวัคซีนไว้ 6,000 วัคซีน

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. ในฐานะผู้อำนวยการ คสค. กทม. กล่าว ว่า จากการฉีดพบผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มก้อนใหม่บริเวณตลาดบางแค ซึ่งมีลักษณะหลังคาต่ำ ระบบระบายอากาศไม่ดี ทำให้แพร่ระบาดได้ง่ายและเร็ว จึงกำชับให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบตลาดในพื้นที่ หากพบแห่งใดมีลักษณะดังกล่าวให้เจ้าของตลาดปรับปรุงแก้ไขทันที

ด้าน น.ส.รุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค กล่าว ว่า ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตลาดบริเวณย่านตลาดสดบางแค 6 ตลาด ได้แก่ ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดวันเดอร์ ตลาดสิริเศรษฐนันท์ ตลาดใหม่บางแค ตลาดเกษม รวมทั้งแผงค้าริมบาทวิถี ทั้งนี้ ปิดตลาดทั้ง 6 แห่ง 3 วัน ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม

สำนักประชาสัมพันธ์ กทม. เผยผลการตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มก่อนผู้ติดเชื้อโควิดในตลาดพื้นที่เขตบางแค ระหว่าง 11-15 มีนาคม รวมทั้งหมด 6,281 คน ผลตรวจไม่พบเชื้อ 5,495 คน พบติดเชื้อ 293 คน และรอผลการตรวจอีก 493 คน

ไทยติดโควิดเพิ่มอีก 149 ราย

วันเดียวกัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) รายงานว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 149 ราย แบ่งเป็นจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 21 ราย พบใน

กรุงเทพฯ 10 ราย สมุทรสาคร 3 ราย ราชบุรี 2 ราย นครปฐม 3 ราย ปทุมธานี 2 ราย เพชรบุรี 1 ราย จากการคัดกรองเชิงรุก 123 ราย พบในกรุงเทพฯ 90 ราย สมุทรสาคร 31 ราย ปทุมธานี 2 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย

ที่ จ.สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34 ราย พบจากการค้นหาเชิงรุก 20 ราย จากการตรวจพบเชื้อโดยโรงพยาบาล 3 ราย และจากกลุ่มบับเบิล แอนด์ซีลด์ 11 ราย ส่วนที่ จ.นครปฐม พบผู้ป่วยรายใหม่ 12 ราย เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ตลาดบางแค กทม. ส่วนที่ จ.นนทบุรี พบผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย โดยผู้ป่วยรายหนึ่งเป็นชายไทย อายุ 65 ปี อยู่หมู่บ้านเอื้ออาทร บางพุด อ.ปากเกร็ด อาศัยพบครอบครัวรับจ้างวันตลาดกรมชลประทานและห้างสรรพสินค้าบีทีเอส ปากเกร็ด และที่ จ.ปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย

ส่วน จ.ราชบุรี พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 5 ราย เป็นเพศชาย อายุ 48 ปี, เพศหญิง อายุ 39 ปี, เพศหญิง อายุ 7 เดือน และเพศหญิง อายุ 18 ปี อีก 2 ราย เป็นนักเรียน

● 2 สำนักกักขังตักกวักตะลุมบอน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่สำนักกักขังตักกวัก อ.ทวาย เลี้ยวข้างวัดตะโก หลวงพ่อรวย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีกลุ่มลูกศิษย์ สำนักกักขังตักกวัก บ้านมิตี อยู่ย่านจรัญสนิทวงศ์กว่า 300 คน มาปิดล้อมระหว่างที่อาจารย์กษิณ พญามนต์ เจ้าสำนัก และลูกศิษย์กำลังประกอบพิธีไหว้ครู โดยกลุ่มลูกศิษย์บ้านมิตีบุกเข้าไปด้านในรุมทำร้ายอาจารย์และเหล่าลูกศิษย์ที่อยู่ด้านในจนได้รับบาดเจ็บสาหัส รวม 8 คน และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจมน้ำรอยเข้ามาจับเหตุ ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการเจรจาเข้าไปรับคำขอโทษ และทั้ง 3 อาจารย์ ยังรับปากจะเดินทางไปขอโทษที่บ้านมิตี ทำให้เหตุการณ์ยุติและนำตัวผู้บาดเจ็บส่ง รพ.พีระเวช อ.พระนครศรีอยุธยา

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

เชียงใหม่จัดใหญ่
งานวันกัญชาโลก
'มะกัน'ชีสสารสกัด
ช่วยยับยั้ง'โควิด'
สื่อออกเผยผลวิจัยสารซีบีดี
ในกัญชาช่วยยับยั้งเชื้อไวรัส
โควิด (อ่านต่อหน้า 16)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564

เครือข่ายคลินิก 'กัญชา'

ภาคอีสาน
สถานพยาบาลเอกชน
ได้รับใบอนุญาตจำหน่าย
กัญชาทางการแพทย์
จากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) แล้ว 86 แห่ง
เป็นโรงพยาบาล 22 แห่ง
และคลินิก 64 แห่ง

ภาคตะวันออก
สถานพยาบาลเอกชน
ได้ซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
จากองค์การเภสัชกรรม (อก.)
เพื่อให้บริการกัญชาทางการแพทย์
แก่ผู้ป่วยแล้ว 31 แห่ง
เป็นโรงพยาบาล 10 แห่ง
และคลินิก 21 แห่ง

ภาคใต้
สถานพยาบาลที่ให้บริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์
และคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประมาณ 800 แห่ง
ให้บริการผู้ป่วยกว่า
100,000 รายต่อปี

**เตรียมเปิดให้บริการในโรงพยาบาลเอกชน 382 แห่ง
และคลินิกเวชกรรม/ทันตกรรม/แพทย์แผนไทย
และแพทย์แผนไทยประยุกต์อีกประมาณ 21,000 แห่ง**

ที่มา : อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กราฟิกมติชนรายวัน/Malichon Daily Graphic(17.03.2021)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เนื้อหาคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๖ (ต่อหน้า ๑)

ต่อจากหน้า 1

กัญชา

สจ.สงขลาผ่นกม.อ.ลุยกัญชา

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข (สสจ.) สงขลา ในการส่งเสริมการปลูกกัญชาและกัญชง และการพัฒนาการนำมาใช้เพื่อการวิจัยและต่อยอดนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทย ทั้งสองฝ่ายจะร่วมให้การสนับสนุนทางห้องปฏิบัติการ และงานวิจัยทางคลินิก การจัดหาพื้นที่และควบคุมคุณภาพการปลูกในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายที่ได้รับอนุญาต การนำผลผลิตมาทำเป็นยา ตำรับยา และสูตรสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และทางเกษตรกรรม การสนับสนุนร่วมกันด้านข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น และการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

ผศ.นพ.สุนทรกล่าวว่า ม.อ.เตรียมพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จัดกลุ่มคณะผู้ดูแลตั้งแต่การปลูก การสกัด และการนำไปใช้ 3 ส่วนหลักที่สามารถทำให้เกิดผลตอบโต้ว่า งานวิจัยเรื่องกัญชาหรือสมุนไพรอื่น ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ได้จริง แต่อีกส่วนหนึ่งคือการนำผลจากงานวิจัยเข้าถึงประชาชน และผู้ป่วย ต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข จะทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้น และได้รับผลประโยชน์จากผลงานวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ

นพ.อุทิศศักดิ์ หิรัรีตันกุล สาธารณสุขจ.สงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันทุกโรงพยาบาลใน จ.สงขลา พร้อมเปิดคลินิกแบบผสมผสานทั้งงานคู่มือระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย สสจ.สงขลาฝึกอบรมแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย ได้รับอนุญาตให้ใช้กัญชารักษาผู้ป่วย และมีเป้าหมายให้โรงพยาบาลชุมชนมีคลินิกกัญชาเกิดขึ้นในอนาคต การร่วมมือกับ ม.อ. กระบวนการดูแลเรื่องกัญชามีหลายมิติมากกว่าที่คิดไว้ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ม.อ.พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์ การปลูก สถานที่ปลูก การสกัดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โดยหวังจะขยายความร่วมมือให้ทั่วทั้งเขตสุขภาพที่ 12 ครอบคลุม 7 จังหวัดในภาคใต้

วันกัญชาโลกเชียงใหม่จัดใหญ่

ดร.แก้มหอม ณ ลำปาง ผู้จัดการงานสัมมนาวิชาการวันกัญชาโลก เชียงใหม่ งานประชุมสัมมนาวิชาการกัญชาทางการแพทย์นานาชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 16-18 เมษายน 2564 ที่เชียง

โรครยาเดอ สารภี ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ว่ากิจกรรมหลักคือเวทีเสภากัญชาเพื่อประชาชน โดยให้นักวิชาการ ประชาชน ผู้ป่วย ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมผลักดันขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติ (พร.บ.) พืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ กฎหมายจากภาคประชาชน พร้อมนิทรรศการองค์ความรู้สมุนไพร นิทรรศการจิตอาสา กว่า 1,000 ตัวอย่าง โครงการคลินิกสงฆ์ ให้คำแนะนำในด้านโภชนาการสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย การตรวจสุขภาพร่างกายแบบแพทย์แผนไทย แพทย์องค์รวม แพทย์ผสมผสาน แพทย์พื้นบ้านแบบครบวงจร นอกจากนี้ มีบรรยายเรื่องธนาคราบน้ำ จุดกำเนิดของชีวิต นวัตกรรมยั่งยืน การรณรงค์เรื่องมลพิษ PM2.5 กิจกรรมการประกวดวาดภาพ กิจกรรมเพื่อสังคมคอนเสิร์ต จากศิลปินนักร้องดังแบบเต็มวง และศิลปินในดวงใจ พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ มุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง ข้อดี ข้อเสียของกัญชา เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการแพทย์ให้ถูกต้องและปลอดภัย ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนผ่อนคลายหรือปลดล็อกกัญชาให้ประชาชนได้ใช้ทั่วประเทศในอนาคต

ดร.แก้มหอมกล่าวว่า เป้าหมายสำคัญคือถ่ายทอดองค์ความรู้จากทุกมุมมอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน และประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง เพื่อให้กัญชากัญชง กระเทียม เป็นเกษตรอัจฉริยะสู่ตลาดโลก พร้อมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อส่งออก เนื่องจากตลาดโลกมีมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาท/ปี

“จุดเด่นงานคืองานเสวนาสภากัญชาภาค กัญชาแห่งชาติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลายร้อยกลุ่ม และวันครอบครัวกัญชาไทย ตลอด 3 วัน พร้อมร่วมฉลองถ้วยร่วมกับถ้วยรางวัลกัญชาสายพันธุ์ดีเด่นจาก ไฮ โทม์ (HIGH TIME) ปี 2018 และปี 2021 จากไร่ล้านช้าง รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา ไร่ดังกล่าวสามารถผลิตกัญชาสายพันธุ์ดีที่สุดในโลกด้วย”

ดร.แก้มหอมกล่าว

‘ซีพี-ซีพีเอฟ-แม่โจ้’วิจัยกัญชง

วันเดียวกัน ที่อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ดลสิม นายอนันท์ เจียรนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชกัญชงระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนายสุภกิต เจียรนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และ รศ.ดร.วิระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ลงนาม โดยมีนายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการ

บริหาร นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และ นายสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร บจ.เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมงาน

ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกษตรกร ตลอดจนสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้ประชาชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซีพีเอฟ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสกัดกัญชงอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคและนำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นทาง ทั้งสายพันธุ์ แหล่งเพาะปลูก และวิธีการปลูก ตอบโจทย์อาหารปลอดภัยสู่ “ครัวของโลก” ได้อย่างยั่งยืน โดยจะทำการวิจัยระบบมาตรฐานในการเพาะปลูก รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่า

มั่นใจค้นพบสายพันธุ์ที่ดี

รศ.ดร.วิระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบุว่า ความร่วมมือวิจัยพัฒนาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในวงการการศึกษาของประเทศไทย ด้วยความชำนาญของทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และความพร้อมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มีหน่วยงานด้านพืชครบวงจรเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา ขณะเดียวกันก็มีหน่วยงาน อาร์ดี เซ็นเตอร์ (RD Center) ของซีพีเอฟมีความพร้อมวิจัยพัฒนาอาหาร ช่วยต่อยอดห่วงโซ่คุณค่าให้ครบถ้วน รองรับผลผลิตของเกษตรกรด้วย

“แม่โจ้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชงและกัญชา

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๖ (ต่อหน้า ๑)

มาตั้งแต่ปี 2554 และมีความเชี่ยวชาญในการปลูกด้วยวิธีอินทรีย์ ปัจจุบันงานวิจัยพัฒนาพืชกัญชงและกัญชากำลังเป็นที่สนใจอย่างมาก แต่ไม่มีความร่วมมือใดครบถ้วนรอบด้านและมีความพร้อมเท่ากับความร่วมมือครั้งนี้ มันใจว่าจะค้นพบสายพันธุ์ที่ดี มีเทคนิควิธีการปลูกที่ดี และใช้ประโยชน์จากพืชกัญชงได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนตอบสนองการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างเพียงพอ สร้างประโยชน์ต่อเกษตรกร ต่อผู้บริโภค และต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ" รศ.ดร.วีระพลกล่าว

เลี้ยงผลิตอาหารจากกัญชง

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟตอบสนองนโยบายรัฐ และให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นอันดับหนึ่ง โดยซีพีเอฟ อาร์ดี เซ็นเตอร์ จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารที่เต็มสารสำคัญจากพืชกัญชง สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงสายพันธุ์และแหล่งเพาะปลูก เพื่อตอบโต้สุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริโภค

“การวิจัยพัฒนาพืชกัญชงเป็นเรื่องท้าทายต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เมื่อได้ร่วมมือกับ ม.แม่โจ้ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เชื่อว่าจะสามารถผลิตพืชกัญชงคุณภาพ ในปริมาณมากพอสำหรับการผลิตอาหารของซีพีเอฟ อาหารสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกัญชงเป็นสารที่ติดต่อกัญชงจะออกสู่ตลาดได้ภายในปีนี้ ขึ้นอยู่กับการประกาศของภาครัฐ” นายประสิทธิ์กล่าว

ทั้งนี้ พืชกัญชงเป็นพืชที่มีคุณค่าของสารสำคัญมากมาย อาทิ ซีบีดี งานวิจัยในต่างประเทศ

พบว่ามียาประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้าน ทั้งระบบประสาทและสมอง ระบบหัวใจ นอกจากนี้ ยังมีสารกลุ่มเทอร์พีนช่วยผ่อนคลาย และสารกลุ่มฟลาโวนอยด์มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ส่วนเมล็ดของพืชกัญชง มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก เป็นแหล่งโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจำเป็นต่อร่างกายครบถ้วน รวมถึงมีไขมันโอเมก้า 3, 6, 9 ดีต่อร่างกาย นอกจากนี้ กากเมล็ดกัญชงยังนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ได้อีกด้วย

ผลวิจัยสารกัญชวยับยั้งโควิด

เว็บไซต์ นิวส์ เมดิคัล ในสหรัฐอเมริกา รายงานเมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา นำโดย มาร์ชา รอสเนอร์ เผยแพร่ผลงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าสารแคนนาบินอยด์ (ซีบีดี) และสาร 7-OH-CBD เมทาโบไลต์ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในกัญชง มีความสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ไวรัสก่อโรคโควิด-19 หรือซาร์ส-โควิ-2 ในเซลล์เยื่อปอดได้ งานวิจัยดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบทบทวน แต่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไบโออาร์ซีฟ (bioRxiv) สำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ระบุว่า สารซีบีดีในกัญชงยังสามารถยับยั้งการแสดงออกของยีนของไวรัส ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการถอดรหัสพันธุกรรมของ

ไวรัส ทำให้การคิดเชื้อของผู้ที่ได้รับสารซีบีดีกลับคืนขึ้นอีกด้วย

รอสเนอร์สรุปไว้ในรายงานการวิจัยว่า ซีบีดีและสารเมทาโบไลต์ดังกล่าว อาจสามารถนำมาใช้ได้ทั้งเพื่อเป็นสารในเชิงป้องกัน หรือนำมาใช้เพื่อการรักษาอาการป่วยเบื้องต้นจากการติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 ได้

ทั้งนี้ในการทดลองให้สารซีบีดีและ 7-OH-CBD ต่อเซลล์ทดลองก่อนให้สัมผัสเชื้อโควิด-19 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่าซีบีดีสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้สูงมาก เมื่อศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่มตัวอย่างผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 82 ราย ที่ได้รับสารซีบีดี เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสารซีบีดีนี้พบว่าอัตราการเกิดของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในกลุ่มที่ได้รับซีบีดี มีเพียง 1.2 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับ 12.2 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสารซีบีดี

รอสเนอร์และทีมวิจัยยังได้ทดลองผลการใช้ซีบีดี เพื่อแก้ปัญหาภาวะการตอบสนองของภูมิคุ้มกันสูงเกินไป และพบว่าซีบีดีไม่เพียงสามารถทำหน้าที่เป็นสารต่อต้านการติดเชื้อไวรัสในระยะแรกได้แล้ว ยังสามารถใช้เป็นสารป้องกันไม่ให้เกิดการตอบสนองของภูมิคุ้มกันสูงเกินไปซึ่งเรียกกันว่าการเกิดไซโตไคน์สตอร์ม ในผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้อีกด้วย